



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวัน ที่ 10 ธันวาคม 2562

เรื่อง	สื่อ
1. 'สศก.' จ่อซื้อกุ้ง4หมื่นตันพุงราคา	กรุงเทพธุรกิจ
2. ธ.หม่อนไหมช่วยให้มีเส้นใยทอผ้าได้ทั้งปี	เดลินิวส์
3. รายงานพิเศษ: 'ไม้ตัดดอกกริมโฆง' พืชทางเลือกอนาคตสดใส สร้างรายได้งาม...	แนวหน้า
4. รมว. เกษตรฯมอบนโยบายกรมหม่อนไหม	แนวหน้า
5. APPPC จับมือปราบหนอนข้าวโพด - โรคใบด่างมัน	แนวหน้า
6. คอลัมน์: ท่องยุทธภพ: 'เนวิน - เสียต่อ' แน่นปีก ลีกกกลเกม	คมชัดลึก
7. ป่าไม้ยื้อฟ้องปาริณารอคำตอบกฤษฎีกา	คมชัดลึก
8. สหกรณ์ขึ้นป้าย 'ไม่ขาย '3 สารเคมี'	เดลินิวส์
9. ปรามอย่าอ้างมั่วปรับ 'ค่าแรง' ขึ้นราคาสินค้า - กระทบไม่ถึง 1%	มติชน
10. "จूरินทร์" กางแผนปี 63 ลุยขายสินค้า 18 ประเทศ เร่งทำเอฟทีเอเปิดตลาด	ผู้จัดการรายวัน 360 องศา
11. ปรับนำร่อง "สลบข้าว"	ไทยรัฐ
12. 'หอการค้า' ถก 'เฉลิมชัย' ยกระดับเกษตรกรไทย	มติชน

\*\*\*\*\*



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร  
จากหนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ  
หัวข้อข่าว : 'สศก.' จ่อซื้อกุ้ง4หมื่นตันพยุงราคา

วันอังคารที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2562  
ฉบับที่ : 11401 หน้า : 5 (ซ้าย)

## 'สศก.' จ่อซื้อกุ้ง4หมื่นตันพยุงราคา

**กรุงเทพธุรกิจ • สศก.เร่งแก้ปัญหา**  
กุ้งราคาคตก เตรียมลุยอัดแคมเปญ  
ซื้อกุ้งออกจากตลาด 40,000 ตัน ราคา 150 บาท  
ต่อกก. พร้อมเสริมสภาพคล่องเอกชน  
5 พันล้าน

**นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการ**  
**สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)**

เปิดเผยว่า สศก. และ กรมประมง ได้  
หารือแนวทางการแก้ไขปัญหาราคากุ้งขาว  
แวนนาไม่ร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง  
ได้แก่ กรมการค้าภายใน กรมการค้า  
ต่างประเทศ กรมส่งเสริมการค้าระหว่าง  
ประเทศ สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย  
และเครือข่ายผู้เลี้ยงกุ้งไทย เมื่อวันที่ 8  
พ.ย. ที่ผ่านมา ที่ประชุมเห็นชอบแนวทางการ  
ดำเนินการแก้ไขปัญหา โดยการนำ  
ผลผลิตส่วนเกินกุ้งออกจากตลาด จำนวน  
40,000 ตัน และกำหนดราคาเป้าหมาย  
ที่เกษตรกรขายได้ให้กุ้งขนาด 70 ตัวต่อ  
กิโลกรัม อยู่ที่กิโลกรัมละ 150 บาท

ทั้งนี้ สืบเนื่องมาจากสถานการณ์  
ราคาซื้อขายกุ้งขาวแวนนาไม่ที่ปรับตัวลด  
ลงตั้งแต่ช่วงเดือนม.ค.-ก.ย. 2562 พบว่า  
กุ้งขนาด 70 ตัวต่อกิโลกรัม ราคาที่เกษตรกร  
ขายได้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 139 บาท ลดลง



ระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์

จากช่วงเดียวกันของปีก่อน 6% เนื่องจาก  
ไทยส่งออกกุ้งลดลง โดยมีปริมาณส่งออก  
126,658 ตัน ลดลง 5% คิดเป็นมูลค่า 37,531  
ล้านบาท ลดลง 10%

โดยส่วนหนึ่งเป็นเพราะราคากุ้งไทย  
มีราคาสูงกว่าคู่แข่งส่งผลให้การส่งออก  
กุ้งไทยไปตลาดโลกลดลง ประกอบกับการ  
แข็งค่าของเงินบาททำให้ความสามารถใน  
การแข่งขันของไทยลดลงไปด้วย นอกจากนี้  
ทางผู้ประกอบการห้องเย็นและโรงงานแปรรูป  
ขาดสภาพคล่อง เลิกกิจการไปบางส่วน  
ดังนั้นความต้องการกุ้งเพื่อส่งออกจึงน้อยลง  
และกระทบต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งได้รับ  
ความเดือดร้อนจากราคากุ้งที่ตกต่ำตั้งแต่  
ช่วงต้นปี 2562 เป็นต้นมา

นางอัญญา ตราไชย รองเลขาธิการ สศก.  
กล่าวว่า มาตรการช่วยเหลือปัญหาราคากุ้ง  
กรมการค้าภายใน ได้เตรียมดำเนินการเสริม  
สภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการที่รับซื้อ  
กุ้งเพิ่มจำนวน 30,000 ตัน วงเงินกู้ 5,000  
ล้านบาท โดยชดเชยดอกเบี้ยในอัตรา 3%  
ระยะเวลา 6 เดือน วงเงิน 75 ล้านบาท และ  
การเสริมสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการที่  
รับซื้อกุ้งเพื่อเก็บในสต็อกระยะเวลา 3 เดือน  
จำนวน 10,000 ตัน วงเงินกู้ 1,500 ล้านบาท  
โดยชดเชยดอกเบี้ยในอัตรา 3% ระยะเวลา  
6 เดือน วงเงิน 22.50 ล้านบาท และ  
ชดเชยค่าเก็บกิโลกรัมละ 1 บาท เป็นเงิน  
10 ล้านบาท รวมเป็นเงิน 32.50 ล้านบาท  
ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างเร่งจัดทำโครงการ  
และมาตรการดังกล่าว

นอกจากนี้ เตรียมขยายการส่งออก  
ไปตลาดต่างประเทศโดยเฉพาะตลาดจีน  
ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และไต้หวัน ให้มากขึ้น  
โดยให้กรมการค้าต่างประเทศจัดทีมเจรจา  
ระหว่างผู้ประกอบการส่งออกไทยกับ  
ผู้ประกอบการนำเข้ารายใหม่ๆ พร้อม  
กับส่งเสริมการบริโภคภายในประเทศ  
โดยให้กรมการค้าภายในจัดกิจกรรม  
ส่งเสริมการบริโภค



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์

หัวข้อข่าว : ธ.หม่อนไหมช่วยให้มีเส้นใยทอผ้าได้ทั้งปี

วันอังคารที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2562

ฉบับที่ : 25625 หน้า : 8 (บนขวา)

# ธ.หม่อนไหมช่วยให้มีเส้นใยทอผ้าได้ทั้งปี

**นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)**

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงผลการประเมินโครงการธนาคารหม่อนไหม ปี 61 ซึ่งกรมหม่อนไหมเป็นหน่วยงานเจ้าภาพมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิต สร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกรและลดต้นทุนการผลิต โดยกลุ่มเกษตรกรมีแหล่งให้ขี้มหรือแลกเปลือกปิ้งจี้การผลิตด้านหม่อนไหม และให้ชุมชนมีแหล่งเส้นไหมที่มีคุณภาพดีสำหรับทอผ้าอย่างเพียงพอ กำหนดพื้นที่เป้าหมายธนาคารหม่อนไหมในปี 61 จำนวน 11 แห่ง 11 จังหวัด ได้แก่ พะเยา กำแพงเพชร อุตรดิตถ์ ขอนแก่น ร้อยเอ็ด มุกดาหาร สุรินทร์ บุรีรัมย์ เลย อุบลราชธานี และศรีสะเกษ เกษตรกรสมาชิกเป้าหมาย 445 ราย ระยะเวลาดำเนินโครงการเดือน ต.ค. 61 -ก.ย. 62



มีการคัดเลือกกลุ่มเกษตรกรที่ขาดแคลนเส้นไหมคุณภาพดี และเป็นกลุ่มที่มีความพร้อม โดยการจัดเวทีชุมชน เน้นการมีส่วนร่วมของสมาชิกในการคัดเลือกคณะกรรมการเพื่อบริหารจัดการธนาคาร โดยกรมหม่อนไหมเป็นผู้สนับสนุนเส้นไหม วัสดุอุปกรณ์และปัจจัยการผลิต ให้กับธนาคารตามความต้องการของกลุ่มเกษตรกรเอง และจากการติดตามประเมินโครงการฯ ปี 61 ของ สศก. ทั้ง 11 จังหวัด พบว่า มีเกษตรกรเข้าร่วม 410 ราย

คิดเป็นร้อยละ 92 ของเป้าหมาย โดยธนาคารได้รับการสนับสนุนเส้นไหมจากกรมหม่อนไหม 807 กิโลกรัม เป็นเงิน 1.40 ล้านบาท และธนาคารยังได้รับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ และปัจจัยการผลิตต่าง ๆ เพื่อให้เกษตรกรสมาชิกเข้าไปใช้ในการประกอบอาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหม และทอผ้า ก่อนนำมาชำระคืนเป็นเงินสดรวมดอกเบี้ยหรือชำระคืนเป็นเส้นไหม หรือผ้าไหม ตามแต่ข้อตกลงของแต่ละธนาคาร ทั้งนี้เกษตรกร

สมาชิกมาใช้บริการธนาคารแล้วคิดเป็นร้อยละ 77 ของเกษตรกรสมาชิก

นอกจากการให้ความรู้ด้านแนวทางการดำเนินงาน การบริหารจัดการธนาคารแล้ว ยังถ่ายทอดความรู้เพิ่มเติมให้แก่เกษตรกรสมาชิกด้วย โดยเฉพาะองค์ความรู้ด้านการฟอกย้อมเส้นไหม จากวัสดุธรรมชาติ เทคนิคการทอผ้าหลากหลาย การสาวไหมให้ได้มาตรฐาน จากศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ในพื้นที่ ส่งผลให้เกษตรกร





ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์

หัวข้อข่าว : ธ.หม่อนไหมช่วยให้มีเส้นใยทอผ้าได้ทั้งปี

วันอังคารที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2562

ฉบับที่ : 25625 หน้า : 8 (บนขวา)

สมาชิกนำความรู้ความเข้าใจไปปรับใช้กับการประกอบอาชีพด้านหัตถกรรม เช่น การข้อมสีเส้นไหมจากวัสดุธรรมชาติทดแทนการใช้สารเคมีในการข้อมซึ่งช่วยลดต้นทุนการทอผ้าได้อีกด้วย

ด้านนางอัญชณา ตรี

โช รุ่งเรืองวิจิตร สศก. กล่าวเสริมว่า เกษตรกรสมาชิกส่วนใหญ่มีความเห็นว่า การดำเนินงานของธนาคารสามารถช่วยส่งเสริมการประกอบอาชีพด้านหัตถกรรมได้เป็นอย่างดี โดยเกษตรกรสมาชิก ร้อยละ 64 เห็นว่าโครงการฯ ช่วยแก้ปัญหาด้านขาดแคลนเส้นไหมคุณภาพดี ส่งผลให้เกษตรกรสามารถผลิตผ้าไหมได้เพิ่มขึ้น และจำหน่ายได้ราคาดีขึ้นเฉลี่ย 1,151 บาท/เมตร จากเดิมเฉลี่ย 823 บาท/เมตร เกษตรกรร้อยละ 69 พึงพอใจต่อนโยบายการสนับสนุนให้มีธนาคารในชุมชนมากที่สุด เพราะเห็นว่าช่วยเพิ่มศักยภาพในการผลิต มีเงินทุน

สำหรับบริหารจัดการกลุ่ม สร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกร เกิดความคล่องตัวในการประกอบอาชีพหัตถกรรม มีแหล่งเส้นไหมคุณภาพดีไว้ใช้ในชุมชน ผลิตผ้าไหมได้ตลอดปี โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งที่เส้นไหมมีราคาสูง เนื่องจากไม่มีไหมหม่อนเลี้ยงไหม นอกจากนี้เกษตรกรสามารถผลิตผ้าไหมหรือนำผ้าที่ทอได้มาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ส่งผลให้มีรายได้เสริมให้กับครอบครัวมากขึ้นด้วย.



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ แนวหน้า

หัวข้อข่าว : รายงานพิเศษ: 'ไม้ตัดดอกกริมโฆง' พืชทางเลือกอนาคตสดใส สร้างรายได้งามให้เกษตรกร....

วันอังคารที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2562

ฉบับที่ : 14106 หน้า : 8 (ล่างขวา)

# ไม้ตัดดอกกริมโฆง'พืชทางเลือกอนาคตสดใส สร้างรายได้งามให้เกษตรกรทหนองคาย



## รายงานพิเศษ

ดอกดาวเรือง ดอกเบญจมาศ และดอกมัม เป็นพืชทางเลือกที่เกษตรกรจังหวัดหนองคายนิยมปลูกมากที่สุดในอำเภอเมือง อำเภอศรีเชียงใหม่ และท่าบ่อ ยังมีปริมาณน้ำเพียงพอทั้งจากแม่น้ำโขงและแม่น้ำสาขา ไม้ดอกทั้ง 3 ชนิดนิยมนำมาเป็นเครื่องสักการบูชาในศาสนาพุทธ อีกทั้งตลาดต้องการสูง โดยเฉพาะดอกดาวเรืองสามารถส่งขายไปยัง สปป.ลาว สร้างรายได้ให้เกษตรกร

**นางเพ็ญศิริ วงษ์วาท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3 จังหวัดอุดรธานี (สศท.3) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร** กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า จากการลงพื้นที่ สศท.3 โดยสัมภาษณ์เกษตรกรกลุ่มไม้ดอกไม้ประดับชุมชนหนองบัวทอง อำเภอเมือง มีจำนวนสมาชิก 30 ราย ซึ่งมีพื้นที่เพาะปลูก 29 ไร่ พบว่า เกษตรกรนิยมปลูกดอกดาวเรือง ดอกเบญจมาศ และดอกมัม ในพื้นที่ที่ว่างงาน ถึง 1 งาน ซึ่งเกษตรกรสามารถปลูกได้ 1-2 รอบ/ปี โดยดอกดาวเรือง ต้นทุนนับตั้งแต่เริ่มต้นปลูกจนถึงเก็บเกี่ยวเฉลี่ย 34,498 บาท/ไร่ อายุการเพาะปลูกประมาณ 2-4 เดือน ให้ดอกตั้งแต่อายุ 2 เดือน นิยมปลูกในช่วงเดือนสิงหาคม-ตุลาคม ระยะเวลาเก็บเกี่ยวช่วงเดือนตุลาคม ให้ผลผลิตเฉลี่ย 979 กก./ไร่ (5-6 หมั่นดอกกละเกรด) ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ย 63 บาท/กก. ผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ย 27,056 บาท/ไร่/รอบการผลิต ซึ่งจะมีแม่ค้าคนกลาง มารับซื้อถึงสวนทุกวัน ราคาแยก

เป็นเกรดตามขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของดอก ซึ่งเกรด A ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 10 ซม. ราคาขายอยู่ที่ 1 บาท/ดอก ส่วนเกรด B ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 8 - 9 ซม. ราคาขาย 0.6 บาท/ดอก หรือ เกรด C ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 - 7 ซม. ราคา 0.5 บาท/ดอก และขนาดเล็ก ราคา 0.3 - 0.25 บาท/ดอก ทั้งนี้ ดอกดาวเรืองเป็นพืชสวนที่ต้องดูแลอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการให้น้ำและการตัดดอกขายและจะขายดีในช่วงก่อนถึงวันพระ 1 วัน (วันโกน)

**ดอกเบญจมาศ** ต้นทุนนับตั้งแต่เริ่มต้นปลูกจนถึงเก็บเกี่ยวเฉลี่ย 81,739 บาท/ไร่ อายุการเพาะปลูกประมาณ 3 - 4 เดือน การเก็บเกี่ยวจะสามารถเก็บผลผลิตได้เพียงครั้งเดียว โดยทยอยตัดได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม นิยมปลูกในช่วงเดือนมิถุนายน - มกราคม ของปีถัดไป ให้ผลผลิตเฉลี่ย 3,584 กก./ไร่ ผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ย 97,477 บาท/ไร่/รอบการผลิต การตัดดอกขายแยกเป็นเกรดตามขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของดอก ซึ่งเกรด A ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 8 - 10 ซม. ราคาขาย อยู่ที่ 75 บาท/กก. ส่วนเกรด B ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5-7 ซม. ราคาขาย 60 บาท/กก.

**ดอกมัม** ต้นทุนนับตั้งแต่เริ่มต้นปลูกจนถึงเก็บเกี่ยวเฉลี่ย 69,140 บาท/ไร่ อายุการเพาะปลูกประมาณ 3 - 4 เดือน การเก็บเกี่ยวจะสามารถเก็บผลผลิตได้เพียงครั้งเดียว โดยทยอยตัดได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม เช่นเดียวกับดอกเบญจมาศ นิยมปลูกในช่วงเดือนมิถุนายน - มกราคม ของปีถัดไป ให้ผลผลิตเฉลี่ย 2,443 กก./ไร่ ราคาที่เกษตรกรขายได้ 60 - 70 บาท/กก.ผลตอบแทน



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ แนวหน้า

หัวข้อข่าว : รายงานพิเศษ: 'ไม้ตัดดอกริมโขง' พืชทางเลือกอนาคตสดใส สร้างรายได้งามให้เกษตรกร....

วันอังคารที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2562

ฉบับที่ : 14106 หน้า : 8 (ล่างขวา)

สุทธิเฉลี่ย 87,803 บาท/ไร่/รอบการผลิต ส่วนใหญ่จะมีแม่ค้าคนกลางมารับซื้อถึงสวนทุกวัน ซึ่งเกษตรกรบางรายที่มีแผงและร้านจำหน่ายดอกไม้ จะนำไม้ดอกไม้เพิ่มมูลค่าด้วยการร้อยมาลัยหรือจัดซื้อสำหรับไหว้พระ แห่ส่งขายส่วนใหญ่อยู่ที่หลังวัดโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย โดยราคาขายจะอยู่ที่ 10 บาท/กำ หากขายเป็นพวงมาลัยราคาขาย จะอยู่ที่ 5 - 40 บาท/พวง ซึ่งขึ้นกับขนาดและ

#### รูปแบบของมาลัย

นอกจากนี้ ยังมีไม้ดอกไม้ประดับที่เกษตรกรปลูกเพิ่มเติม ได้แก่ ไบเดย ดอกมะลิ ดอกพุด ดอกกัตเตอร์ และดอกสร้อยทอง แสดงให้เห็นว่าการปลูกไม้ดอกไม้ประดับ เป็นสินค้าพืชทางเลือกที่น่าสนใจ ช่วยสร้างรายได้กับเกษตรกร ทั้งนี้ ท่านที่สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลการปลูกไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดหนองคาย สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ นางขวัญเรือน น้อยเจริญ รองประธานกลุ่มไม้ดอกไม้ประดับชุมชนหนองบัวทอง อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย โทร. 08-5000-8651

# รมว.เกษตรฯมอบนโยบายกรมหม่อนไหม

## ■ พัฒนาผ้าไทยขยายตลาดในปท.-ตปท.

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวถึงแนวทางขับเคลื่อนงานหม่อนไหมว่า งานกรมหม่อนไหม เป็นงานสำคัญมาก เพราะดำเนินตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงอนุรักษ์ส่งเสริมงานหม่อนไหมให้ได้รับการยอมรับทั้งในและต่างประเทศ กรมหม่อนไหม จึงต้องพัฒนาไหมไทยให้นานาชาติยอมรับให้คนไทยและต่างชาติเห็นเอกลักษณ์ของผ้าไหมไทย ควรเพิ่มช่องทางจำหน่ายในสนามบินทุกแห่งและห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศ เน้นความหลากหลายของชนิด ลวดลายและราคาล่าสุดได้รับการประสานจากกรมท่าอากาศยานให้นำผ้าไหมไปจำหน่ายในสนามบินทั่วประเทศ

ด้าน นายวสันต์ นุ้ยภิรมย์ อธิบดีกรมหม่อนไหม กล่าวว่า แนวทางขยายตลาดผ้าไหมในประเทศนั้น นอกจากกรมฯ จะจัดงานตรานกยูงพระราชทานสืบสานตำนานไหมไทยเป็นประจำทุกปีแล้ว จะเพิ่มจัดตลาดนัดหม่อนไหมในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดทุกสัปดาห์ ส่งเสริมให้ผ้าไหมเป็นชุดประชุมและรับแขกต่างประเทศ สวมใส่ชุดผ้าไหมในพิธีสำคัญและเทศกาลต่างๆ ให้เป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย ส่งเสริมให้ข้าราชการและพนักงานของรัฐและนักเรียนนักศึกษาสวมใส่ผ้าไหมทุกสัปดาห์ รวมถึงส่งเสริมการออกแบบผ้าไหมให้

ร่วมสมัยมาจำหน่ายมากขึ้น เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น ทำรายได้ให้ประเทศได้ถึง 12,000 ล้านบาท

ส่วนในต่างประเทศ จะส่งเสริมขยายช่องทางตลาดในประเทศที่เป็นคู่ค้าสำคัญของไทย อาทิ สหรัฐ สหภาพยุโรป ญี่ปุ่น จีน กลุ่มประเทศอาเซียน กลุ่มประเทศมุสลิม เป็นต้น โดยเน้นผ้าไหมในตลาดแฟชั่นและสินค้าแบรนด์เนม รวมถึงผ้าไหมที่ใช้ทำเฟอร์นิเจอร์และตกแต่งอาคาร (Home Textile) ตั้งเป้าให้มีรายได้ 3,000 ล้านบาทต่อปี จากเดิม 800 ล้านบาทต่อปี โดยทั้งในและต่างประเทศนั้นจะเพิ่มการส่งเสริมตลาดออนไลน์โดยให้ส่วนราชการร่วมกับภาคเอกชน ผู้ประกอบการ นำผลิตภัณฑ์จำหน่ายผ่านระบบออนไลน์ด้วย

และเพื่อพัฒนาให้สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าว กรมหม่อนไหมนำงานวิจัยนวัตกรรมมาปรับใช้ในกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มรายได้ไหมอุตสาหกรรมขึ้นอีก 20% จากเดิมมีผู้เลี้ยงไหมอุตสาหกรรม 4,000 ราย ปริมาณรังไหม 2,800 ตัน มูลค่าสินค้า 500 ล้านบาท เพิ่มจำนวนผู้เลี้ยงไหมเป็น 5,000 ราย ปริมาณรังไหม 3,300 ตัน มูลค่าสินค้า 600 ล้านบาท นอกจากนี้ จะเพิ่มผู้เลี้ยงไหมอีรี่ไหมที่ไม่ได้กินใบหม่อนเป็น 2,500 ราย ปริมาณรังไหม 500 ตัน มูลค่าสินค้า 60 ล้านบาท โดยส่งเสริมให้ทำแปลงเศรษฐกิจพอเพียง

เพื่อลดรายจ่าย เพิ่มผลผลิตรังไหมต่อไร่เป็น 150 กิโลกรัม เพิ่มผลผลิตเส้นไหม และเพิ่มพื้นที่ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเป็น 30,000 ไร่

ส่วนการแปรรูป มีเป้าหมายเพิ่มรายได้ขึ้นอีก 20% เป็น 320 ล้านบาท จากกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากไหมหม่อน 150 ล้านบาท หม่อนผลสด 150 ล้านบาท และไหม 20 ล้าน

บาท ซึ่งจะร่วมมือกับภาคเอกชนแปรรูปและจัดจำหน่าย นอกจากนี้ เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นจะเพิ่มปริมาณผลิตผ้าไหม โดยเฉพาะผ้าไหมที่ได้รับการรับรองมาตรฐานตรานกยูงพระราชทาน 250,000 เมตร และเพิ่มจำนวนผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและผลิตผ้าไหมในกลุ่มผู้สูงวัยและคนรุ่นใหม่เป็น 10,000 รายต่อไปด้วย

## APPPCจับมือปราบหนอนข้าวโพด-โรคใบด่างมัน

น.ส.เสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า ปี 2562 ประเทศไทยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการอาหารและยา (FDA) ให้เป็นเจ้าภาพจัดประชุมคณะกรรมการอาหารและยา (APPPC) ให้เป็นเจ้าภาพจัดประชุมคณะกรรมการอาหารและยา (FDA) ให้เป็นเจ้าภาพจัดประชุมครั้งที่ 31 ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบให้กรมวิชาการเกษตรในฐานะองค์กรอาหารและยาแห่งชาติและสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติร่วมเป็นเจ้าภาพจัดประชุม

จากการประชุมดังกล่าว ผู้แทนสมาชิกแต่ละประเทศรายงานสถานการณ์ของประเทศสมาชิกระหว่างปี 2560-2562 ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงด้านกักกันพืช การบริหารจัดการศัตรูพืชแบบบูรณาการ ซึ่งประเด็นสำคัญที่หารือในการประชุมคือการระบาดของหนอนกระพู่ข้าวโพดลายจุดและโรคไวรัสใบด่างมันสำปะหลัง ศัตรูพืชอุบัติใหม่ของภูมิภาคที่สร้างความเสียหายวงกว้าง ปัจจุบันพบหนอนกระพู่ข้าวโพดลายจุดระบาดเกือบทั่วโลกแล้ว ประเทศที่พบการระบาดได้แก่ จีน ไต้หวัน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น พม่า ไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม มาเลเซีย อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ ส่วนโรคไวรัสใบด่างมันสำปะหลังพบระบาดที่อินเดีย ศรีลังกา เวียดนาม กัมพูชา จีนตอนใต้ อินโดนีเซีย

และไทย ดังนั้น จึงจำเป็นต้องสร้างความร่วมมือในภูมิภาคเพื่อลดการระบาดของศัตรูพืชดังกล่าว

นอกจากนั้น ที่ประชุมยังรับรองร่างมาตรฐานระหว่างประเทศด้านมาตรการสุขอนามัยพืชระดับภูมิภาค ซึ่งเป็นมาตรฐานสินค้าเรื่องแรกของโลกด้านสุขอนามัยพืชเห็นชอบหลักการจัดทำมาตรฐานการผลิตเมล็ดพันธุ์ตามแนวทางที่ประเทศไทยเสนอสำหรับใช้ในภูมิภาค โดยไทยจะเป็นผู้นำยกร่างมาตรฐานร่วมกับนิวซีแลนด์ สำหรับแผนงานปี 2563-2564 ด้านกักกันพืชได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมรวม 9 กิจกรรม โดยไทยรับเป็นเจ้าภาพจัดทำร่างมาตรฐานระหว่างประเทศด้านมาตรการสุขอนามัยพืชระดับภูมิภาค สร้างความเชื่อมั่นลดความเสี่ยงศัตรูพืช สำหรับการค้าเมล็ดพันธุ์ระหว่างประเทศ โดยกรมวิชาการเกษตรร่วมกับ มกอช. รับเป็นเจ้าภาพยกร่างมาตรฐานการประชุมคณะกรรมการอาหารและยา (APPPC) เป็นการประชุมประจำปีของประเทศสมาชิกที่จัดขึ้นทุก 2 ปี เพื่อพิจารณาแผนดำเนินการร่วมกัน โดยการประชุมครั้งต่อไปที่ประชุมเห็นชอบตามข้อเสนอของจีน ที่รับเป็นเจ้าภาพจัดประชุมครั้งที่ 32 และออสเตรเลียรับเป็นเจ้าภาพประชุมครั้งที่ 33





## 'เนวิน-เสี่ยต่อ'แน่นปีก ลีกกกลเกม

**สื่อ**ทุกสำนักพุ่งเป้าไปที่พรรค ประชาธิปัตย์ หลังมี "ส.ส.มหกคอก" โหวต สวมนติวีปรัฐบาล ท่ามกลางกระแสข่าว ปรับ ครม. รม.เก้าอี้รัฐมนตรีจากค่ายสีฟ้า เอาจมา ประเคนให้กลุ่มก๊วนฝ่ายค้านแปรพักตร์

ร้อนถึง "จรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์" รอง นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวง พาณิชย์ ในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ต้องจัดการแก้ไขปัญหา "งูเห่าสีฟ้า" โดยกับตัน อุตดำ ได้โยนเรื่องให้ "เสี่ยต่อ" เฉลิมชัย ศรีอ่อน เลขานุการพรรค ไปพิจารณาจัดการ ว่าจะมีบทลงโทษ หรือมาตรการใดๆ

ปชป.จะไปต่อหรือไม่? งูเห่าสีฟ้า จะสยบยอมหรือไม่? ต้องจับตา "เสี่ยต่อ" ผู้มากไปด้วยคอนเนกชัน และไม่ได้พรวนบน เรื่องอุดมการณ์พรรคจนเผลอ

### คำไหนคำนั้น

ได้ตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงเกษตรและ สหกรณ์มาหลายเดือนแล้ว แต่ "บ้านใหญ่ ปราณบุรี" เพิ่งจัดงานใหญ่ฉลองตำแหน่ง ให้ "เฉลิมชัย ศรีอ่อน" เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2562 ที่สนามหน้าเทศบาลปราณบุรี มีชาว ประจวบฯ มาร่วมงานนับหมื่นคน

"เกิดที่ปราณบุรี ผมทำงานมา 29 ปี เพื่อคนประจวบ ทุกๆ คนมีส่วนร่วมที่ทำให้ ผมมีวันนี้" คำพูดของ "เสี่ยต่อ" ประโยคนี้ มีการแชร์กันเยอะในเฟซบุ๊กหวัคະแนนค่าย



บ้านใหญ่บ้านปราณบุรี



นายกเกียรติ นันทิม อบจ.ประจวบฯ ขึ้นเวที



มนตรี ป้าน้อยนนท์ เฉลิมชัย ศรีอ่อน และประมวล พงษ์ถาวรเดช

ปชป.เมืองสามอ่าว

บนเวทีคืนนั้น "นายกเกียรติ" ทรงเกียรติ ลิ้มอรุณรักษ์ นายก อบจ.ประจวบคีรีขันธ์ นำ ทีม ส.อบจ. สวมเสื้อทีมฟุตบอลที่ ประจวบ ขึ้นเวทียืนยันถึงความเป็นหนึ่งเดียวของกลุ่ม 16 ประจวบคีรีขันธ์

เครื่องหมายการค้าของเสี่ยต่อคือ "ลูกผู้ชาย คำไหนคำนั้น" มีเครือข่ายธุรกิจในพื้นที่ มากมาย และมีภรรยา ธันยวีร์ ศรีอ่อน เป็น นายกเทศมนตรีตำบลปราณบุรี

ลองดูกันว่า บารมีเสี่ยต่อ "คำไหนคำนั้น" จะจัดการ "งูเห่าสีฟ้า" ให้หายพศได้หรือไม่?

### ปั้นเกมจัวก็ 3

ไม่ว่าเชื่อ ส.ส. สอบตก อย่าง เฉลิมชัย ศรีอ่อน จะกลับมาเป็น



เฉลิมชัย-ธันยวีร์ แห่งบ้านใหญ่ปราณบุรี

เลขานุการพรรค และเหตุผลหลักที่กับตัน อุตดำเลือกเสี่ยต่อ เพราะความเป็นนักการเมืองประเภท "นกมีขน คนมีเพื่อน" มาก ไปด้วยมิตร ไม่เลือกสี

ถ้ายังจำกันได้ ก่อนตั้งรัฐบาลประยุทธ์ ภาค 2 ที่ร้านที่เฮ้าส์ พระราม 6 "เสี่ยหนุ" อนุทิน ชาญูวีรกุล และ "เสี่ยต่อ" เฉลิมชัย ศรีอ่อน ได้นั่งรับประทานอาหารร่วมกัน พร้อม แจกข่าว "ขั้วที่ 3" (สองพรรค 103 เสียง) ไปให้ทุกสำนักข่าว

จริงๆ แล้ว คนวงในรู้ดีว่า ผู้วางแผน จัดฉาก "ขั้วที่ 3" ก็คือ "เนวิน ชิดชอบ" ที่ต้องการเบรกเกมการต่อรองตำแหน่ง จาก "กลุ่มสามมิตร" ในค่ายพลังประชารัฐ เพราะค่ายสีฟ้าและสีน้ำเงิน จงคมណาคม, สาธารณสุข, มหาดไทย และพาณิชย์ ไว้เรียบร้อยแล้ว

เนวินกับเสี่ยต่อ และ พลพรรคเพื่อนเฉลิมชัย ได้เริ่ม ก่อความสัมพันธ์กันมาตั้งแต่สมัย ที่ ชวรัตน์ ชาญวีรกุล เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวง มหาดไทย และศักดิ์สยาม ชิดชอบ เป็นประธานคณะ ทำงานรัฐมนตรีมหาดไทย เสี่ยต่อต้องการดึงเสี่ย

ต่อมาสานฝันพี่ชาย และหวังยึดภาคใต้ตอนบน ประสานกับทีมโกเกียะที่ภาคใต้ตอนล่าง

## เครือข่ายเนวิน

ปี 2555 เสียต่อตัดสินใจเข้ามาพลิกฟื้นสโมสรฟุตบอลประจวบ เอฟซี พร้อมเปลี่ยนสัญลักษณ์ของทีมจากช้างคู่มาเป็น "ต่อพิฆาต" และมอบให้ "นายกเกียร" ทรงเกียรติ ลิ้มอรุณรักษ์ นายก.ประจวบคีรีขันธ์ เป็นผู้บริหาร

ฤดูกาลนี้ สโมสรฟุตี้ ประจวบ เอฟซี ครองแชมป์บอลถ้วยโตโยต้าลีกคัพ 2019 ซึ่งในเกมนัดชิง เสียต่อไปนั่งเชียร์ด้วยตัวเอง เพราะทีม ส.อบจ.เมืองสามอ่าว ขนกองเชียร์มากกว่า 5 พันคน

ผลการแข่งขัน ฟุตี้ ประจวบ เอาชนะบุรีรัมย์ อยู่ในเค็ด ด้วยการยิงจุดโทษเมื่อจบเกมช่วงต่อเวลา ท่ามกลางเสียงวิจารณ์จากกองเชียร์ชระกราวบางส่วน ที่กังขา "ผู้ใหญ่" ของปราสาทสายฟ้า ซึ่งจัดทีมลงแข่งแบบไม่หวังชนะ



นักข่าวสายบอลรู้ว่า ทีมต่อพิฆาตได้แชมป์บอลถ้วย ก็คือความสำเร็จของ "เนวิน" ซึ่งนายใหญ่บุรีรัมย์ ได้เก็อกูลทีมของนายกเกียรกันมาแต่แรก และวงการลูกหนังไทยลึกรู้ดีว่า ทีมฟุตี้ ประจวบ เป็นสาขาหนึ่งของ "เพื่อนเนวิน"

ไม่แปลกที่หลังเกม ช่วงมอบเหรียญรางวัล นายใหญ่บุรีรัมย์ได้ปรีเข้าไปแสดงความยินดีกับ "นายกเกียร" มือขวาเสียต่อแบบไม่เคอะเขิน

# ป่าไม้ยึดฟ้องปารีณา รอคำตอบทบกกฤษฎีกา

## ธรรมเนียมขาคคุณสมบัติ ใช้สิทธิขอกินที่ส.ป.ก.ไม่ได้

กรมป่าไม้ยึดฟ้อง “ปารีณา” ปมที่ดิน 682 ไร่ รอคำตอบทบกกฤษฎีกา-ตรวจรังวัดพื้นที่อีกรอบ ลั่นได้ข้อสรุปพร้อมดำเนินคดีตามมาตรฐานเดียวกัน ทหาร “ธรรมนัส” ยัน “เอ๋” ขาดคุณสมบัติเกษตรกร ขอสงวนการใช้สิทธิ์กินที่ ส.ป.ก. เร่งประสาน ป.ป.ช.ยึดที่ดินจากนักการเมือง

อ่านต่อหน้า 13

### ปารีณา

ความคืบหน้ากรณีการพิจารณาดำเนินคดี น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ ครอบครองที่ดิน 29 แปลง เนื้อที่ 682 ไร่ ในเขตที่ดินส.ป.ก. จ.ราชบุรี แม้จะส่งคืนที่ดินให้ทางการแล้วก็ตาม โดยพื้นที่ดังกล่าวกรมป่าไม้ส่งมอบให้สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร (ส.ป.ก.) และส.ป.ก. ประกาศเป็นเขตปฏิรูปที่ดินตั้งแต่ปี 2554 ซึ่งก่อนการประกาศเป็นเขตส.ป.ก.ถือว่าที่ดินเป็นเขตป่าสงวน แต่การดำเนินคดีเกี่ยวข้องกับกฎหมายหลายฉบับตามที่เสนอข่าวไปนั้น

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม เวลา 11.00 น. นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วย นายจุมพฏ ขอบธรรม ผอ.สำนักกฎหมายกรมป่าไม้ และนางนันทนา บุญยานันต์ โฆษกกรมป่าไม้ ได้ประชุมหารือข้อกฎหมายกรณีดำเนินคดีกับน.ส.ปารีณา ครอบครองที่ดิน 882 ไร่

นายอรรถพล เปิดเผยภายหลังหารือว่า กรมป่าไม้จะส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อรังวัดพื้นที่ที่แท้จริงในเขตส.ป.ก.จำนวน 29 แปลง เนื้อที่ 682 ไร่ ที่ น.ส.ปารีณา ส่งคืนส.ป.ก.

อีกครั้งในสัปดาห์นี้ ว่าข้อเท็จจริงมีจำนวนกี่ไร่ ซึ่งไม่น่าจะคลาดเคลื่อนไปจากจำนวน 682 ไร่ มากหรือน้อย เพราะการรังวัดต้องทำเฉพาะที่ น.ส.ปารีณา ใช้ประโยชน์ ทั้งนี้ใช้เวลารังวัดไม่เกิน 7 วันก็จะแล้วเสร็จ จากนั้นจะนำมาพิจารณาพร้อมกับข้อเท็จจริงที่กรมป่าไม้มีอยู่ คือการครอบครองพื้นที่ 682 ไร่ ของ น.ส.ปารีณา จากการแปลภาพถ่ายทางอากาศ และการใช้ประโยชน์จากที่ทำกิน ซึ่งพบว่า มีร่องรอยการเข้าทำประโยชน์ระหว่างปี 2537-2543 ซึ่งแน่นอนว่าหลังปี 2527 ซึ่งเป็นปีที่มีการประกาศเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าฝั่งซ้ายลุ่มน้ำภาชี โดยจะนำข้อมูลใหม่จากการรังวัดและข้อมูลเดิมมาพิจารณาร่วมกับฝ่ายกฎหมาย รวมทั้งคำตอบจากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาที่จะชี้แนวทางเรื่องนี้ด้วยว่าที่ดินส.ป.ก.ที่เจ้าหน้าที่รังวัดมาใหม่ยังคงถือเป็นที่ดินตามพ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 และพ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 หรือไม่

ทั้งนี้หากชัดเจนว่ายังคงเป็นที่ป่าไม้ก็จะดำเนินคดีน.ส.ปารีณา ฐานความผิดบุกรุกพื้นที่ป่าเพิ่ม ยืนยันว่ากรมป่าไม้ทำงานอย่างตรงไปตรงมาใช้มาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศกับผู้กระทำความผิดฐานบุกรุกป่า โดยกำชับให้

ฝ่ายกฎหมายพิจารณาอย่างรอบคอบว่าจะยึดถือตามการตีความของคณะกรรมการกฤษฎีกาซึ่งระบุว่าเขตปฏิรูปที่ดินซึ่งส.ป.ก.ได้มีแผนการดำเนินการงานและงบประมาณเพื่อจัดสรรสิทธิแล้ว ถือว่าเป็นที่ดินของส.ป.ก. หรือยึดถือตามคำตัดสินของศาลฎีกาที่พิพากษาลงโทษผู้ครอบครองเขตปฏิรูปที่ดินซึ่งยังไม่เข้าสู่กระบวนการจัดสรรสิทธิว่ายังคงถือเป็นที่ดินตามพ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติและพ.ร.บ.ป่าไม้ ดังนั้นจะเข้าข่ายบุกรุกที่ป่าไม้ซึ่งพร้อมจะดำเนินคดีแก่ผู้ครอบครองตามมาตรฐานเดียวกันทุกราย

“การดำเนินคดีกับที่ดินส.ป.ก.จำนวน 682 ไร่ ที่กรมป่าไม้จะลงพื้นที่รังวัดใหม่ จะใช้เวลาไม่นานและขอให้ได้ข้อยุติในเรื่องกฎหมายก่อน ถ้าผิดฟ้องแน่นอนเหมือนกรณีที่ดินกรมป่าไม้ได้ดำเนินคดีน.ส.ปารีณา ในเรื่องที่ดิน 46 ไร่เศษ เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา” อธิบดีกรมป่าไม้กล่าว

ด้านนายจุมพฏ กล่าวว่า หลังจากนี้จะมีการตรวจสอบและแปลภาพถ่ายทางอากาศเพื่อสำรวจพื้นที่ 682 ไร่ หรือมากกว่านั้น ซึ่งกรมป่าไม้และส.ป.ก.จะต้องตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง โดยปกติเป็นหน้าที่รับผิดชอบของส.ป.ก.บังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือจะใช้อำนาจตามคำสั่งของคสช.ที่ 36/2559 ก็ได้ เรื่องดังกล่าวแม้จะเป็นความรับผิดชอบของส.ป.ก.แต่มีกฎหมายหลายฉบับเข้ามาเกี่ยวข้องกับทั้งพ.ร.บ.ป่าไม้ ซึ่งกรมป่าไม้เป็นคนรับผิดชอบ โดยต้องดำเนินการอย่างรอบคอบและระมัดระวัง

ขณะที่นางนันทนา กล่าวว่า การประชุมดังกล่าวยังไม่ได้อยู่อุติ หลังจากนี้จะมีการหารือกฤษฎีกาเพื่อพิจารณาว่ากรมป่าไม้มีอำนาจหน้าที่ในการเอาผิดน.ส.ปารีณาหรือไม่ เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวกรมป่าไม้ได้ส่งมอบให้ส.ป.ก.เมื่อปี 2536 แต่พื้นที่ที่น.ส.ปารีณา ครอบครองมีการประกาศพระราชกฤษฎีกาปฏิรูปที่ดินเมื่อปี 2554 โดยจะดำเนินการให้เร็วที่สุด

# คม ชัด ลึก

Khom Chad Luek  
Circulation: 300,000  
Ad Rate: 1,760

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: อังคาร 10 ธันวาคม 2562

ปีที่: 19

ฉบับที่: 6502

หน้า: 1 (ล่างขวา), 13

Col.Inch: 115.16

Ad Value: 202,681.60

PRValue (x3): 608,044.80

คลิ๊ป: สีสี่

หัวข้อข่าว: ป่าไม้ยึดฟ้องปารีณาอรรถาธิปไตยกฤษฎีกา

ส่วนนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวถึงกรณีนี้ที่หลายฝ่ายเรียกร้องให้ดำเนินคดีแก่น.ส.ปารีณา ในข้อหาบุกรุกที่ป่าไม้ 682 ไร่ ว่า ยืนยันว่าการดำเนินคดีในพื้นที่เกือบ 700 ไร่ นั้นต้องใช้ความรอบคอบไม่อย่างทำอะไรสักอย่าง การมาทำให้กระทรวงทรัพยากรฯ ดำเนินคดีนั้น ยอยากให้ทุกฝ่ายสบายใจได้ว่าเราดำเนินคดีที่แน่นอนและในฐานที่เป็นรัฐมนตรีได้กำกับหน่วยงานคือกรมป่าไม้ดำเนินการอย่างรอบคอบเนื่องจากไม่ต้องการให้เกิดปัญหาฟ้องร้องกันในภายหลังได้ซึ่งหลายฝ่ายที่ออกมาแสดงความเห็นห่วง ท่านไม่ได้เป็นคนโดนฟ้องกลับ กลายเป็นเจ้าหน้าที่ของกระทรวงเป็นคนโดนฟ้องร้องกลับ ดังนั้นต้องรอบคอบหากตรวจสอบแล้วพบว่ามีการบุกรุกป่าเกิดขึ้นจริง ยืนยันว่าเราดำเนินคดีที่แน่นอน

แหล่งข่าวจากกระทรวงเกษตรฯ เปิดเผยว่า จากหนังสือขอส่งคืนพื้นที่ตามใบ ภ.บ.ท.5 เพื่อเข้าสู่กระบวนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมของน.ส.ปารีณา ซึ่งมอบอำนาจให้ผู้แทนส่งมอบให้แก่ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ร.ม.ช.เกษตรและสหกรณ์ และ นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการ ส.ป.ก. ซึ่งเดินทางไปยังที่ตั้งฟาร์มไก่เขาสุนัขพาร์ม ซึ่งตั้งอยู่ที่หมู่ 6 ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม โดยในหนังสือดังกล่าว น.ส.ปารีณา ระบุว่า “ข้าพเจ้าและ/หรือบุคคลในครอบครองของสงวนการใช้สิทธิเป็นอันดับแรกตามที่กฎหมายกำหนด” ซึ่งหากหมายถึงขอสงวนสิทธิในการขอรับหนังสืออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในที่ดินเมื่อส.ป.ก. นำเข้าสู่กระบวนการจัดสรรสิทธิเป็นสิ่งที่เป็นไม่ได้เนื่องจากน.ส.ปารีณา ขาดคุณสมบัติการเป็นเกษตรกรและไม่ได้ผู้ยากไร้ที่ไม่มีที่ดินทำกิน

แหล่งข่าวกล่าวอีกว่าหากยึดตามคำพิพากษาของศาลฎีกาหลายคดีซึ่งกรมป่าไม้จับกุมและแจ้งความเอาผิดแก่ผู้ครอบครองที่ดินเขตปฏิรูปที่ดินที่ยังไม่เข้าสู่กระบวนการจัดสรรสิทธิ ซึ่งที่ดิน 682 ไร่ที่ครอบครองโดยน.ส.ปารีณา มีลักษณะเดียวกัน ดังนั้นจึงเป็นอำนาจของกรมป่าไม้ที่จะดำเนินคดีโดยไม่ต้องรอให้ส.ป.ก.สรุปว่าที่ดินอยู่ในความรับผิดชอบของส.ป.ก.หรือไม่

ด้านนายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย กล่าวกรณี น.ส.ปารีณา ได้มีหนังสือคืนที่ดินและขอสงวนสิทธิเป็นผู้รับการจัดสรรที่ดินส.ป.ก.ว่าสมาคมจะทำหนังสือส่งไปยังเลขฯ ส.ป.ก.

เพื่อคัดค้านการขอสงวนการใช้สิทธิเป็นอันดับแรกของน.ส.ปารีณา ดังกล่าวแล้ว และหากยังมีความพยายามที่จะฝ่าฝืนกฎหมายเพื่อช่วยเหลือกันโดยไม่ดูเจตนาของกฎหมายคนที่จะถูกสมาคมยื่นฟ้องเอาผิดเป็นคนแรกคือ เลขฯ ส.ป.ก.นั่นเอง

ต่อมา ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ร.ม.ช.เกษตรฯ กล่าวถึงความคับข้องใจการดำเนินคดีน.ส.ปารีณา ว่าล่าสุดได้สั่งการให้ทีมกฎหมาย ส.ป.ก.เร่งดำเนินการตามกรอบกฎหมายอย่างเต็มที่ ซึ่งจากการตรวจสอบคุณสมบัติ น.ส.ปารีณา พบว่าไม่มีคุณสมบัติความเป็นเกษตรกรที่เข้าเงื่อนไขได้จัดการจัดสรรที่ดินจากพ.ร.บ.ปฏิรูปที่ดิน เนื่องจากมีอาชีพเป็น ส.ส.ที่ใช้เวลาส่วนใหญ่ทำงานทางการเมืองจึงขาดเงื่อนไขที่จะได้รับการจัดสรรที่ดินอย่างเด็ดขาด ขณะเดียวกันจากการตรวจสอบเอกสารที่ขอส่งมอบคืนที่ดินที่ น.ส.ปารีณา ส่งมาเมื่อวันที่ 4 ธันวาคมนั้น พบว่ามีเงื่อนไขในการคืนที่มั่วด้วย จึงให้ฝ่ายกฎหมาย ส.ป.ก.ประสานไปยังน.ส.ปารีณา เพื่อทำหน้าที่ส่งมอบมาใหม่อีกครั้ง เพื่อป้องกันการเรียกร้องสิทธิภายหลัง โดยยืนยันว่าทุกอย่างจะต้องตามกรอบกฎหมายอย่างเด็ดขาดโดยไม่มีเกรงละเว้นแน่นอน

“จะมากบอกว่าเสียภาษีบ้างท้องที่เป็นสิทธิของเขามันไม่ใช่ ต้องเอากฎหมาย ส.ป.ก. เป็นหลัก ไม่มีสิทธิเป็นเกษตรกรเดี่ยวจะเป็นศรย้อนกลับมากหาตัวเอง ส่วนจะดำเนินคดีร่วมกันอย่างไรให้ฝ่ายกฎหมายดูทั้งหมด” ร.อ.ธรรมนัสกล่าว และว่า กรณีการครอบครองพื้นที่ ส.ป.ก.โดยขาดคุณสมบัติความเป็นเกษตรกร โดยเฉพาะนักการเมือง ยืนยันว่าใครที่ไม่มีคุณสมบัติความเป็นเกษตรกรต้องคืนพื้นที่ให้แก่ ส.ป.ก. เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งหมด โดยมอบให้ฝ่ายกฎหมายไปดำเนินการยึดคืนทั้งหมด โดยจะเริ่มมาตรการจากเบาไปหาหนักตามขั้นตอน เริ่มจากการเจรจาใดๆ โดยไม่ต้องใช้บังคับตามมาตรา 44 หากไม่คืนจะต้องใช้มาตรา 44 ทั้งหมด ขณะนี้กำลังประสานงานไปยังป.ป.ช.เพื่อขอข้อมูลทั้งหมด จากนั้นจะตรวจสอบทุกแปลงก่อนยึดคืนเพื่อนำไปจัดสรรให้เกษตรกรผู้ยากไร้ต่อไป

ขณะที่ พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานป.ป.ช. เปิดเผยว่า ความคับข้องใจในการตรวจสอบทรัพย์สินของ น.ส.ปารีณา ยังไม่ได้เข้าสู่วาระการพิจารณาของที่ประชุมป.ป.ช.ในสัปดาห์นี้ ซึ่งได้กำชับเจ้าหน้าที่ให้หาข้อมูลอย่างรอบคอบที่สุด และดำเนินการตรวจสอบไปตาม

กระบวนการซึ่งมีเวลา 180 วันในการตรวจสอบ แต่เชื่อว่า ป.ป.ช.จะสามารถสรุปสำนวนนี้เสร็จก่อนคดีอาญาที่น.ส.ปารีณา ถูกแจ้งข้อกล่าวหา ส่วนกรณีข้อร้องเรียนที่ให้ตรวจสอบ 13 ส.ส. 6 พรรคการเมือง ที่ยื่นแสดงบัญชีทรัพย์สินที่ดินและมีเอกสาร ภ.บ.ท.5 นั้น กำลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริง ซึ่งเมื่อมีผู้ยื่นเรื่องร้องมาก็ต้องดำเนินการตามขั้นตอนและไต่สวนให้เกิดความกระจ่าง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า น.ส.ปารีณา ได้อัดคลิปร้องเพลง let it be ซึ่งในท่อนสร้อย น.ส.ปารีณา ยังร้องเป็นสำเนียงไทยว่า “ช่างมัน” พร้อมกันนั้นยังได้ติดแซทเทิลด้วย

วันเดียวกัน นายอัครวิริยะ เรื่องรัตนพงศ์ ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม ได้เข้าร้องเรียน พล.ต.ต.ปัญญา ปิ่นสุข ผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ผบก.ปทส.) ให้ตรวจสอบและสอบสวนนักการเมือง ส.ส. ส.ว. ที่ถือครองพื้นที่ป่าโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

นายอัครวิริยะ กล่าวว่า ได้นำหลักฐานหลักฐานเอกสารยืนยันบัญชีทรัพย์สินของ ส.ส.จำนวน 21 คน ส.ว. 5 คน และข้าราชการระดับสูง 4 คน ยื่นให้ ผบก.ปทส.และกรมป่าไม้ ตรวจสอบที่ดินว่าเป็นที่ ส.ป.ก.หรือเขตป่าสงวนหรือไม่ และนักการเมืองและข้าราชการเหล่านี้ครอบครองถูกต้องด้วยกฎหมายหรือไม่โดยจำนวนที่ร้องให้ตรวจสอบมีทั้งพรรคฝ่ายค้านและรัฐบาล ทั้งพรรคพลังประชารัฐ พรรคเพื่อไทย พรรคประชาธิปัตย์ พรรคอนาคตใหม่ พรรคภูมิใจไทย เป็นต้น โดยหนึ่งในนั้นคือนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ครอบครองพื้นที่ ภ.บ.ท.5 จำนวน 120 ไร่ที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ นอกจากนี้ยังพบว่า มีนักการเมืองบางคนครอบครองพื้นที่ป่าสงวนพื้นที่ ส.ป.ก.กว่า 300 ไร่ โดยอยากจะให้ตรวจสอบการได้มาว่าถูกต้องหรือไม่

“นอกจากนี้ในวันที่ 11 ธันวาคม จะเดินทางไปราชบุรีเพื่อแจ้งความเอาผิดแก่ข้าราชการในฐานความผิดตามมาตรา 157 ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ในการเข้าไปให้ความช่วยเหลือต่างๆ ในที่ดินของน.ส.ปารีณา” นายอัครวิริยะกล่าว

## สหกรณ์ขึ้นป้าย ไม่ขาย '3สารเคมี'

“มัญญา” ยัน เดินหน้าลุยต่อไม่ถอยแบน 3 สารพิษ เผย กำลังใจทั่วประเทศหนุนให้สู้ ชี้ สารทดแทนนำเข้ามาแล้วกว่า 5 พันตัน ขณะที่สหกรณ์ทั่วประเทศพร้อมใจขึ้นป้าย “ไม่ขาย 3 สารเคมี” ยุให้กรมวิชาการเกษตรเร่งรณรงค์ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ สารชีวภัณฑ์ การทำเกษตร♦ *อ่านต่อหน้า 13*

### ‘3สารเคมี’ □ ต่อจากหน้า 1

ผสมผสาน ใช้เครื่องจักรกลปรับเปลี่ยนไปสู่การใช้เทคโนโลยีการเกษตร และการเกษตรแบบประณีตเพื่อเป็นครัวโลก

เมื่อวันที่ 9 ธ.ค. น.ส.มัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ได้เรียกหรือผู้เกี่ยวข้องเพื่อวางนโยบายการทำเกษตรปลอดภัยทั้งระบบจากตัวเกษตรกรถึงผู้บริโภค โดยทุกสหกรณ์การเกษตรทั่วประเทศพร้อมใจกันขึ้นป้ายไม่จำหน่ายสารเคมีวัตถุอันตรายทางการเกษตร 3 ชนิด คือ พาราควอต โกลโฟเซต คลอโรไพริฟอส และให้กรมวิชาการเกษตรรณรงค์ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ สารชีวภัณฑ์ การทำเกษตรผสมผสาน ใช้เครื่องจักรกล ปรับเปลี่ยนไปสู่การใช้เทคโนโลยีการเกษตร ทำการเกษตรแบบประณีตเพื่อเป็นครัวโลก ทั้งนี้ได้ห้ามนำเข้า 3 สารมาตั้งแต่วันที่ 30 มิ.ย. 62 ซึ่งในช่วง 6 เดือนที่คณะกรรมการวัตถุอันตรายเมื่อมีมติให้เลื่อนแบน กระทรวงเกษตรฯ จะไม่มีการอนุญาตให้นำเข้าแน่นอน โดยเอกชนต้องจัดการเคเลียร์สต็อกให้หมด หากการแบนมีผลวันที่ 1 มิ.ย. 63 ตามมติคณะกรรมการวัตถุอันตรายจะนำเรื่องสต็อกมาอ้างไม่ได้

รมช.เกษตรฯ กล่าวว่า ล่าสุดได้รับรายงานว่าส่งออกไปประเทศที่ 3 แล้วกว่า 2 พันตัน และทราบว่ามีกรจำหน่ายสารแบบลด

แลกแจกแถมกันมาก ถ้าจำกัดการใช้จริง ๆ ต่อไปต้องทราบว่ายูนิเมื่อประชาชนเท่าไรแล้วขายไปให้สวนไหนบ้าง จะต้องบอกได้สวนนี้ใช้สารไกลโฟเซต เปะสติกเกอร์ไว้ที่พืชพรรณว่าผลผลิตตัวนี้ใช้สารอะไร นี่คือการจำกัดการใช้ที่ถูกต้อง ไม่ใช่ไปสอนเกษตรกรให้ใช้สารเคมี ทั้งที่ต้องเป็นหน้าที่ของบริษัทนำเข้าหลายร้อยบริษัท ที่ผ่านมากกระทรวงเกษตรฯ กลับใช้งบประมาณเป็น 100 ล้านบาท ช่วง 6 เดือนนี้ไม่มีการนำเข้าสารไกลโฟเซต แม้คณะกรรมการวัตถุอันตรายจะมีมติจำกัดการใช้ อนุญาตนำเข้าเพราะมติของคณะกรรมการวัตถุอันตราย ยังไม่มีกฎหมายรับรองหากออกประกาศเป็นพระราชบัญญัติ คงไม่มีใครคัดค้านทุกคนอยู่ภายใต้กฎหมาย

น.ส.มัญญา ระบุต่อว่า ตอนนี้นำเข้าไม่ให้มีในประเทศไทย เพราะถ้าไม่หมดสต็อกอย่างไรก็ต้องซื้อไปอีก 6 เดือนหรือไม่ใช้การเกษตรปลอดภัย จิตฟันสารได้ก่อนเก็บเกี่ยว คนกินจะรู้ได้อย่างไรว่าสารตกค้างเข้าไปสะสมในร่างกายแล้วเท่าไร ขณะนี้มีกว่า 70 บริษัทที่นำเข้าสารทดแทนมาแล้วกว่า 5 พันตัน เป็นเส้นทางเดียวกับ 3 สาร คำว่าพิษมากหรือพิษน้อยมีอยู่แล้ว คือสารเคมีไม่ว่าใช้ไปขนาดไหน พืชผักผลไม้จะอ่อนแอ สำหรับบางสารนำเข้ามาพักแล้วส่งต่อไปประเทศที่สาม เรื่องเหล่านี้ล้วนเป็นเรื่อง

ของเอกชน ที่เจ้าของบริษัทดำเนินธุรกิจเขาอยู่แล้ว แต่ต้องมีศีลธรรมด้วยขอให้คิดถึงชีวิตคนมากกว่าเงิน

รมช.เกษตรฯ เปิดเผยอีกว่า ตนไม่ล้มเลิกต่อสู้แบน 3 สาร ตอนนี้มีกำลังใจส่งมาจากทั่วประเทศ ขนาดเงินซื้อของพนักงานห้างมาบอกว่าเขาร้องให้ เห็นข่าวแบนสารไม่สำเร็จบอกประเทศไทยต้องเลิกใช้สาร กุ้งหอยปูปลาในคลอง ดินในท้องไร่ท้องนา จะได้กลับมาอุดมสมบูรณ์เป็นแผ่นดินทองในนั้นมีปลาในนา มีข้าว ไม่ใช่ดินแห้งแล้งขูดปลักเคาไหนก็แห้งเพราะหน้าดินเสียไม่อุ้มน้ำ หน่วยงานร่วมมือกันต้องเดินหน้ารณรงค์ สร้างความเข้าใจถึงผลดีของการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ น้ำหมัก สารชีวภัณฑ์ จะทำให้ได้ผลผลิตมากขึ้นด้วย เพราะดินไม่แข็งแรงไม่มีแมลงรบกวนไม่มีโรคจากสภาพดินดี พร้อมกับเปิดแปลงเกษตรอินทรีย์ มีตลาดจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดสารพิษรองรับผลผลิต ขายราคาไม่แพงมีคุณภาพ ยกเป็นซูเปอร์สหกรณ์ทุกจังหวัด เช่น สหกรณ์พระนครศรีอยุธยาหัวดอกออร์แกนิก 20 บาท อะโวคาโดกล่องละ 60-80 บาท

น.ส.มัญญา กล่าวว่า คงไม่ต้องคุยกับนายสุริยะ จีรุงเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรม ถ้าเจอกันก็ยกมือไหว้ หากมองการเมืองไทย เราขอพูดว่าให้คิดถึงประโยชน์ประชาชน จะไม่มีอะไรยุ่งยาก แต่ละคนแต่ละพรรคการเมืองมีเส้นทางของตัวเองที่รับมาจากประชาชน การที่ตนมีเป้าหมายแบน 3 สาร เพราะสัมผัสเห็นปัญหามากและพูดคุยกันมานานกว่า 10 ปีแล้ว สำหรับประเทศไทยที่ต้องลดละเลิกการใช้สารเคมีเพื่อไปสู่ครัวโลก.

# ปริมาณยาอ้างมั่วปรับ 'ค่าแรง' ขึ้นราคาสินค้า-กระทบไม่ถึง 1% 'ค่าภายใน'ปริมาณพ่อค้า ห้ามอ้างปรับค่าแรงขั้นต่ำ ขึ้นราคาสินค้า ซึ่งกระทบต้นทุนไม่ถึง 1% กอน.เคาะ ค่าอ้อยขั้นต่ำ 62/63 ต้นละ 750 บ.(อ่านต่อหน้า 8)

## ต่อจากหน้า 1

### ค่าแรง

#### ขงกรม.11ธค.ประกันข้าวโพดฯ

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังประชุมหารือกับปลัดกระทรวงพาณิชย์และผู้บริหารระดับสูง ที่กระทรวงพาณิชย์ ว่า เป็นการหารือเพื่อเตรียมการกำหนดแผนปี 2563 โดยเน้นใน 3 เรื่อง ได้แก่ 1.โครงการประกันรายได้เกษตรกร จะดำเนินต่อเนื่องจากปี 2562 ซึ่งได้จัดทำประกันรายได้ในพืช 5 ชนิด คือข้าวเปลือก ปาล์มมัน ยางพารา มันสำปะหลัง และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ซึ่งปัจจุบันได้เริ่มจ่ายเงินส่วนต่างเงินประกันรายได้แล้วในพืช 4 ชนิด รวมวงเงินประมาณ 1.8 หมื่นล้านบาท โดยในวันที่ 11 ธันวาคมนี้ จะนำหลักเกณฑ์การประกันรายได้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เข้าพิจารณาในคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อเริ่มจ่ายเงินส่วนต่างงวดแรกวันที่ 20 ธันวาคมนี้ สำหรับการจ่ายประกันรายได้ข้าวเปลือกในงวดต่อไป (งวด 5) ในส่วนของข้าวเปลือกหอมมะลิจะได้ส่วนต่างต้นละกว่า 500 บาท ข้าวเปลือกหอมนอกพื้นที่จะได้ส่วนต่างต้นละกว่า 400 บาท ขณะนี้ยางพาราติดความล่าช้าในเรื่องการตรวจสอบ ตอนนีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ปรับวิธีการตรวจสอบใหม่ โดยให้เจ้าของสวนแจ้งชนิดยางและจำนวนพื้นที่โดยมีกำนันหมุ่บ้านเป็นผู้รับรองแล้วส่งให้กยท.ประสานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จ่ายเงินให้เกษตรกรต่อไป ทั้งนี้ ปีหน้าประกันรายได้เกษตรกรจะทำคู่ขนานกับมาตรการเสริม เพื่อรักษาเสถียรภาพราคาข้าวที่ยังมีผลผลิตรอการเก็บเกี่ยว 30% และให้เตรียมมาตรการป้องกันการลักลอบนำ

เข้า ซึ่งขณะนี้พบว่ามีการลักลอบนำเข้าตามชายแดนมาก ซึ่งได้ประสานให้ฝ่ายความมั่นคงดูแลกีดกันการลักลอบ สำหรับมาตรการขนานจะนำเสนอ ครม.ในวันที่ 11 ธันวาคมนี้ เป็นการช่วยเหลือต้นทุนเกษตรกรและผู้ค้าเพื่อชะลอการขยาย ตามมติคณะกรรมการนโยบายข้าว (นบข.) เห็นชอบแล้วเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม

#### เปิดตัว'ลดบั้งข้ามปีของข้าวญี่ปุ่นใหม่'

นายจรินทร์กล่าวว่า 2.เร่งรัดการส่งออกในปี 2563 ซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการจัดทำตัวเลขเป้าหมาย คาดว่าจะชัดเจนในปลายปีนี้ ส่วนกิจกรรมส่งเสริมการส่งออกได้เตรียมจัดคณะตัวแทนรัฐและเอกชนไปเปิดตลาดเป้าหมาย 16 ประเทศ คือ อินเดีย ญี่ปุ่น แอฟริกาใต้ ฮองกง จีน เวียดนาม ฝรั่งเศส อังกฤษ ตะวันออกกลาง รัสเซีย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ทิมอร์-เลสเต เกาหลีใต้ บังกลาเทศ มัลดีฟส์ และกัมพูชา และ 3.เร่งรัดการทำเอฟพีที่เอกับประเทศเป้าหมายเดิมและเป้าหมายใหม่ อาทิ ไทย-ตุรกี ไทย-ปากีสถาน ไทย-ศรีลังกา ไทย-แอฟริกาใต้ ไทย-เอฟต้า และเสริมทำเอฟพีที่เอรายมณฑลหรือรายรัฐด้วยในประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่และประชากรมาก โดยเฉพาะจีน อินเดีย

นายจรินทร์กล่าวว่า ส่วนของของข้าวญี่ปุ่นใหม่สำหรับประชาชน ในวันที่ 13 ธันวาคมจะเปิดตัวโครงการพาณิชย์ลดบั้งข้ามปี นิวเยียร์แกรนด์เซล เริ่มวันที่ 14 ธันวาคมนี้-12 มกราคม 2563 และจะขยายเวลาการให้บริการต่างๆ ของแต่ละหน่วยงานในช่วงวันเสาร์และอาทิตย์

#### ขงเคาะราคาอ้อยขั้นต่ำ750บ.

นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ประธานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (กอน.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมกอน.ครั้งที่ 11/2562 มีมติเห็นชอบการกำหนดราคาอ้อยขั้นต่ำและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นต้น ฤดูกาลผลิตปี 2562/2563 ในอัตราร้อยต้นละ 750 บาท

ที่ระดับความหวาน 10 ซี.ซี.เอส. อัตราร้อยต้นละ 45 บาทต่อ 1 หน่วย ซี.ซี.เอส. โดยระดับความหวานเฉลี่ยทั่วประเทศที่ 12.51 ซี.ซี.เอส. จะได้รับในอัตราร้อยต้นละ 862.91 บาท ทั้งนี้ ได้ผ่านกระบวนการประชุมรับฟังความคิดเห็น (ประชาพิจารณ์) จากเกษตรกรชาวไร่อ้อย โรงงานน้ำตาล และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ.2527 เรียบร้อยแล้ว โดยจะ

เสนอต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนที่จะประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษาต่อไป

นายกอบชัยกล่าวว่า จากสถานการณ์ปัจจุบันราคาน้ำตาลตลาดโลกตกต่ำอย่างต่อเนื่อง และมีแนวโน้มการแกว่งตัวสูง ส่งผลให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยได้รับผลกระทบจากทั้งด้านราคาที่ตกต่ำและไม่คุ้มกับต้นทุนการปลูกอ้อยที่ต้นละ 1,110 บาท โดยในที่ประชุมคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายมีผู้แทนฝั่งชาวไร่อ้อยได้เสนอให้ขอรับการช่วยเหลือเงินค่าอ้อยจากรัฐบาล กระทรวงอุตสาหกรรมจึงได้เสนอโครงการเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยเพื่อซื้อปัจจัยการผลิต ฤดูกาลผลิตปี 2562/2563 กรอบวงเงินช่วยเหลือไม่เกิน 10,000 ล้านบาท เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรชาวไร่อ้อย โดยเฉพาะชาวไร่อ้อยรายเล็กให้สามารถเข้าถึงปัจจัยการผลิตที่จำเป็น และมีผลตอบแทนเพียงพอ สำหรับนำไปเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ และการดำรงชีพของตนเองและครอบครัว ซึ่งจะก่อให้เกิดเงินทุนหมุนเวียนต่อเนื่องในระบบเศรษฐกิจ อันจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศโดยรวม

#### สน.ลงพื้นที่เกาะติดสถานการณ์

นายเอกภัทร วังสุวรรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กล่าวเพิ่มเติมว่า สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สน.) ได้เตรียมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การเก็บเกี่ยวอ้อย การขนส่งอ้อยเข้าสู่โรงงานน้ำตาล พร้อมมรณงค์มิให้ชาวไร่อ้อยเก็บเกี่ยวอ้อยด้วยวิธีการเผาไร่อ้อยก่อนตัดส่งเข้าโรงงานน้ำตาล ในฤดูกาลผลิตปี 2562/2563 รวมทั้งกำชับเจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 1-4 เขตบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย 1-8

# มติชน

Matchon  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: อังคาร 10 ธันวาคม 2562

ปีที่: 42

ฉบับที่: 15248

หน้า: 1 (ล่างซ้าย), 8, 9

Col.Inch: 170.97

Ad Value: 265,003.50

PRValue (x3): 795,010.50

คลิก: สี่สี่

หัวข้อข่าว: ปริมาณอย่างมีอุปสรรคค่าแรงขึ้นราคาสินค้า-กระทบไม่ถึง 1%

และเจ้าหน้าที่ สอนที่ประจำโรงงานน้ำตาลทั้ง 57 แห่งทั่วประเทศ ติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ อย่างใกล้ชิด และประสานการทำงานร่วมกับ สมาคมชาวไร่อ้อย โรงงานน้ำตาลในพื้นที่ และ ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนและป้องกันการเกิด อุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น

## ‘หม่อมเต่า’ให้ของขวัญแรงงาน

ที่กระทรวงแรงงาน ม.ร.ว.จตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงานเตรียมมอบของขวัญปีใหม่ให้กับผู้ใช้แรงงาน นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน และประชาชนทั่วไป ภายใต้แนวคิด “พี่น้องแรงงานไทย สุขใจถ้วนหน้ากับของขวัญปีใหม่ 2563” ประกอบด้วย “5 ให้” ได้แก่ ชั้นที่ 1 อัตราค่าจ้างขั้นต่ำเพิ่มขึ้น 5-6 บาททั่วประเทศ ชั้นที่ 2 ให้เงินกู้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีตามศาสตร์พระราชา อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2 ต่อปี เพื่อให้ผู้ใช้แรงงานที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ใน สถานประกอบการและรัฐวิสาหกิจ สามารถเข้าถึงบริการของกองทุน สามารถปลดหนี้สิน นอกกระทบ/หนี้บัตรเครดิต

ม.ร.ว.จตุมงคลกล่าวว่า ชั้นที่ 3 ให้อัตรา ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมร้อยละ 0 ต่อปีแก่แรงงานที่ รับงานไปทำที่บ้าน งวดที่ 1- 12 ร้อยละ 0 ต่อ ปี งวดที่ 13 ร้อยละ 3 ต่อปี กรอบวงเงินปล่อย กู้ 3 ล้านบาท รายบุคคลยื่นกู้ได้ไม่เกิน 50,000 บาท รายกลุ่มไม่เกิน 200,000 บาท ยื่นกู้ตั้งแต่ บัดนี้ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 ชั้นที่ 4 ให้ ความรู้และให้บริการ เปิดฝึกอบรมภาษาอังกฤษ 30-60 ชั่วโมง จำนวน 1,440 คน และฟรีค่าแรง รับซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านทุกชนิด ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน/สำนักงานพัฒนา ฝีมือแรงงานทุกแห่งทั่วประเทศ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมนี้ เป็นต้นไป และชั้นที่ 5 ให้สุขภาพ แข็งแรงด้วยโปรแกรมตรวจสุขภาพฟรี 14 รายการ โดยร่วมกับสถานพยาบาลเข้าไปตรวจ สุขภาพผู้ประกันตนภายในนิคมอุตสาหกรรม ทั่วประเทศ

## พณ.ปราคขึ้นราคาสินค้าล่อค่าแรง

นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้า ภายใน กล่าวถึงเตรียมปรับขึ้นค่าแรงงานขึ้น ต่ำ 5-6 บาทว่า ได้ตรวจสอบโครงสร้างต้นทุน สินค้าอุปโภคบริโภคพบว่าส่วนใหญ่มีผลกระท บต่อต้นทุนสินค้ามากที่สุดเพียง 0.6% ส่วน ภาคอุตสาหกรรมกระทบน้อยมาก และกระทบ

น้อยสุด 0.006% อาทิ ยาสีฟัน นมผง น้ำมัน หล่อลื่น รองเท้านักเรียน เป็นต้น ซึ่งการปรับ ค่าแรงต่อต้นทุนสินค้ายังไม่ถึง 1% ดังนั้นจึง ไม่มีเหตุผลให้สินค้าปรับขึ้นราคาหรือมารถขึ้น ราคา กรมจะไม่อนุญาต เชื่อว่าในสถานการณ์ระ วัตรวังการใช้จ่ายและกำลังซื้อไม่พื้มนักจะ ไม่มีผู้ประกอบการขึ้นราคาแน่นอน รวมถึงกลุ่ม อาหารสดและอาหารสำเร็จรูป แต่อย่างไรก็ตาม ให้คำภายในจังหวัดติดตามสถานการณ์ ออก ตรวจสอบและกำกับผู้ประกอบการอย่างให้ เป็นเหตุผลในการปรับขึ้นราคาสินค้าจากการ ปรับค่าแรงงานซึ่งไม่ได้กระทบต่อต้นทุนสินค้า โดยตรง

## ศก.ยังเสียดบ.ล่อลดต่ำ1.25%

ที่ธนาคารกสิกรไทย สำนักพลโยธิน นางสาวนัฐพร ตริรัตนศิริกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการศูนย์วิจัยกสิกรไทย เปิดเผยว่า ภาพ รวมเศรษฐกิจปี 2563 ประเมินว่าจะมีปัจจัย สนับสนุนจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติม การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำ ปี 2563 นโยบายการเงินและนโยบายการคลัง ยังสามารถผ่อนคลายได้ ส่วนความท้าทายคือ สถานการณ์สงครามการค้าลากยาว เศรษฐกิจ หลักของโลกชะลอตัวลง ค่าเงินบาทแข็งค่า การจ้างงานที่ลดลง ค่าแรงขั้นต่ำที่กำลังจะ ปรับขึ้น และภัยแล้ง โดยศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดการณ์อัตราการขยายตัวเศรษฐกิจ (จีดีพี) ปี 2563 ขยายตัว 2.7% หรือกรอบประมาณ การ 2.5-3.1% จากแรงส่งการลงทุน คาดการ ลงทุนรวมขยายตัว 3.7% ซึ่งการลงทุนภาค รัฐขยายตัวสูง 6.9% การลงทุนเอกชนขยาย ตัว 3.0% ขณะที่การบริโภคเอกชนขยายตัว 3.9% การอุปโภคภาครัฐขยายตัว 2.3% ส่วน การส่งออกคาดว่าจะยังได้รับผลกระทบต้อ เนื่องจากการสงครามการค้าสหรัฐและจีน และ กระทบต่อเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าหลักของไทย ค่าเงินบาทที่ยังมีแนวโน้มแข็งค่า คาดการส่ง ออกติดลบ 1.0% ส่วนการนำเข้าทรงตัว หรือ ขยายตัว 0.0% อย่างไรก็ดี ยังมีแรงหนุนจาก มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมของภาครัฐ ที่จะออกมากจากนโยบายการคลังที่จะยังผ่อน คลายได้ ด้านนโยบายการเงิน คาดธนาคาร แห่งประเทศไทย (ธปท.) มีโอกาสจะปรับลด ดอกเบี้ยนโยบายลงจากปัจจุบันที่ 1.25% ลง ในช่วงไตรมาสแรก 2563

## ปีนี้ได้เห็นบาทแข็ง29บ./ดอลลาร์

“คาดจีดีพี ปี 2563 ขยายตัว 2.7% ภายใต้ประมาณการว่าร่างงบประมาณ ปี 2563 จะ ผ่านความเห็นชอบของสภา ออกมาบังคับใช้ ภายในไตรมาสแรก 2563 โดยจะมีผลต่อการ ลงทุนรัฐ ซึ่งหากเร่งเบิกจ่ายงบประมาณทั้งงบ ประจำและและงบรัฐวิสาหกิจ โดยมีโครงการ ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างมูลค่ากว่า 1.1 ล้าน ล้านบาท และโครงการที่รอขึ้นสัญญาและรอ ประมูลกว่า 4.2 แสนล้านบาท จะสร้างความเชื่อ มั่นให้เอกชนลงทุนตามมา อย่างไรก็ตาม หาก ร่างงบประมาณปี 2563 ดีเลย์ออกไป จะกระทบ ต่อการเบิกจ่ายงบลงทุนโดยเฉพาะโครงการ ลงทุนใหม่ จะกระทบให้จีดีพีขยายตัวแคบรอบ ล่างของประมาณการที่ 2.5% หรืออาจจะต่ำ กว่านั้น” นางสาวนัฐพรกล่าว

นางสาวนัฐพรกล่าวว่า ด้านค่าเงินบาท ช่วง ไตรมาสแรก 2563 ยังมีแนวโน้มแข็งค่าจาก การเกินดุลบัญชีเดินสะพัด การปรับลดอัตรา ดอกเบี้ยลงของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ที่ จะทำให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าและค่าเงิน บาทแข็งค่า ขณะที่ช่วงที่เหลือของปี 2563 ค่า เงินบาทมีโอกาสที่จะเคลื่อนไหวทั้งในทิศทาง แข็งค่าและอ่อนค่า อย่างไรก็ตาม คาดสิ้นปี 2563 เงินบาทอยู่ที่ 29.25 บาทต่อดอลลาร์ สหรัฐ จากปัจจุบันที่อยู่ 30.30-30.40 บาท ต่อดอลลาร์สหรัฐ

นางสาวนัฐพรกล่าวว่า สำหรับปี 2562 นี้ คาดจีดีพีไตรมาสที่ 4 ขยายตัวที่ 2.6% ทำให้ ทั้งปีจีดีพีอยู่ที่ 2.5% ปรับลดลงจากเดิมที่ คาดไว้ 2.8% โดยการบริโภคเอกชนขยายตัว ได้ดีที่ 4.5% และมีผลประคองจากมาตรการ กระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐที่ออกมาช่วงปลาย ปี การอุปโภคภาครัฐขยายตัว 2.2% ส่วนการ ลงทุนรวมขยายตัว 2.3% โดยการลงทุนเอกชน ขยายตัวได้ 2.9% ส่วนการลงทุนรัฐขยายตัวต่ำ เพียง 0.9% จากการเปลี่ยนผ่านทางการเมือง ทำให้การเบิกจ่ายล่าช้า การส่งออกติดลบ 2.5% และการนำเข้าติดลบ 5%

## ปี63จับตารัฐกิจเกษตรปัจจัยลบรวม

นางสาวเกวลิน หวังพิชญสุข ผู้ช่วย กรรมการผู้จัดการศูนย์วิจัยกสิกรไทย กล่าว ว่า แนวโน้มธุรกิจในปี 2563 ต้องประสบกับ โจทย์ยาก 3 เรื่องสำคัญ ได้แก่ 1.เงินบาทที่ คาดว่าจะมีค่าเฉลี่ยรายปีแข็งค่ากว่าในปีนี้ที่ ปัจจุบันแข็งค่า 7.7% ปีหน้าคาดแข็งค่าเพิ่ม

อีก 3.8% กระทบต่อรายได้ของธุรกิจส่งออก ลดลงทันที 3.8% โดยธุรกิจที่จะได้รับผลกระทบ ได้แก่ สินค้าเกษตร รถยนต์ และท่องเที่ยว เป็นต้น ส่งผลให้ภาคการผลิตลดลง การจ้างงานที่ปัจจุบันลดลงแล้วกว่า 7 หมื่นตำแหน่ง

(อ่านต่อหน้า 9)

ต่อจากหน้า 8

## ค่าแรง

คาดทั้งปีลดลงราว 1 แสนตำแหน่ง และปีหน้าจะลดเพิ่มเติมอีกกว่า 3 หมื่นตำแหน่ง 2.สถานการณ์ภัยแล้ง กระทบภาคเกษตรและชีพพลายชนที่เกี่ยวข้อง เนื่อง โดยปริมาณน้ำในเขื่อนที่ใช้การได้ล่าสุดอยู่ในระดับที่น้อยกว่าช่วงเดียวกันปีก่อนในทุกภาค ดังนั้น ภัยแล้งปีหน้าอาจจะรุนแรงกว่าปีนี้ มีผลให้จีดีพีภาคเกษตรและรายได้เกษตรกรมีโอกาสติดลบ 0.5% จากปีนี้ที่รายได้เกษตรกรขยายตัว 2.2% และ 3.ค่าแรงขั้นต่ำปรับขึ้นในปี 2563 เฉลี่ยประมาณ 5 บาท หรือเพิ่มขึ้นราว 1.6% จะส่งผลเพิ่มต้นทุนแรงงานเฉลี่ยอีก 0.3% ซึ่งเฉลี่ยต้นทุนแรงงานของธุรกิจอยู่ที่ 17% โดยธุรกิจที่ต้นทุนแรงงานสูงกว่าค่าเฉลี่ยจะได้รับผลกระทบ อาทิ ร้านอาหาร ค่าปลีก คำส่ง

ก่อสร้าง ซึ่งอาจจะกระทบต่อราคาที่อยู่อาศัย และสินค้าโภคภัณฑ์

“ปี 2563 ธุรกิจที่ต้องติดตาม คือ ธุรกิจเกษตร จะเป็นกลุ่มที่เผชิญผลกระทบทั้งค่าเงินบาทแข็ง ภัยแล้ง และค่าแรงพร้อมๆ กัน ซึ่งเป็นกลุ่มที่เราเป็นห่วงมากที่สุด ภาครัฐอาจต้องเตรียมนโยบายเฉพาะด้านเพื่อดูแลกลุ่มนี้ ขณะที่ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จะยังไม่ฟื้นตัว ผู้ประกอบการยังระมัดระวังในการทำพัฒนาโครงการใหม่ๆ เพราะชีพพลายคงค้างที่มีอยู่ 2 แสนชนิด ต้องใช้ระยะเวลาในการระบายราว 2 ปี ซึ่งนานกว่าปกติ ส่วนธุรกิจที่ยังเติบโตได้ คือ ธุรกิจท่องเที่ยว ค่าปลีกออนไลน์ รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับด้านสุขภาพ ขนส่งและโลจิสติกส์ เป็นต้น” นางสาวเกวลินกล่าว

## ‘เอสเอสเอฟ’ตอบโจทย์รุ่นใหม่

นายสุกิจ อุดมศิริกุล กรรมการผู้จัดการ สายงานวิจัย บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด (SCBS) กล่าวถึงกองทุนรวมเพื่อส่งเสริมการออมระยะยาวใหม่ หรือกองทุนเอสเอสเอฟ (Super Savings Fund) ที่จะมาทดแทนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว หรือแอลทีเอฟ ที่จะสิ้นสุดในปี 2562 ตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบแล้วนั้น กองทุนใหม่นี้มีเงื่อนไขแตกต่างจากแอลทีเอฟคือ ไม่กำหนดเงื่อนไขการลงทุน จึงสามารถลงทุนในสินทรัพย์ได้ทุกประเภท จาก

เดิมที่แอลทีเอฟกำหนดให้ต้องลงทุนในหุ้นไม่ต่ำกว่า 65% ทั้งนี้สามารถนำมาหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพิ่มขึ้น 30% จากเดิม 15% แต่ไม่เกิน 2 แสนบาท และเมื่อรวมกับวงเงินลดหย่อนภาษีจากกองทุนอื่นเพื่อการเกษียณแล้วจะต้องไม่เกิน 5 แสนบาทต่อปีภาษี แต่เงื่อนไขในการถือครองเพิ่มขึ้นเป็น 10 ปี จากแอลทีเอฟ 7 ปี ยังถือเป็นอุปสรรคสำหรับบุคคลที่มีอายุ 45 ปีขึ้นไป แต่อาจจะตอบโจทย์นักลงทุนรุ่นใหม่ได้

“เพดานสูงสุดสามารถซื้อเพิ่มได้ 30% ทั้งเอสเอสเอฟ และกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (อาร์เอ็มเอฟ) แต่ก็ยังล้อมด้วยเม็ดเงินใหญ่ที่กำหนดไว้ไม่เกิน 5 แสนบาท ทำให้คนที่มียอตรารายได้ระดับพื้นฐาน มีโอกาสที่จะได้ลดหย่อนเพิ่ม 15% แต่คนที่ซื้อเต็มจำนวนไปแล้ว ก็จะได้ประโยชน์ทางภาษีน้อยลง เพราะกำหนดเพดานลดลงจากเดิม รวมอาร์เอ็มเอฟและแอลทีเอฟลดหย่อนได้ไม่เกิน 1 ล้านบาท เหลือ 5 แสนบาท แต่ที่จำเป็นเรื่องระยะเวลาที่เพิ่มเป็น 10 ปีวันชนวัน เพราะหากอายุ 45 ปีขึ้นไป จะขายกองทุนได้ต้องมีอายุ 55-60 ปี ทำให้อุปสรรคใหญ่เป็นเรื่องของเวลาถือครอง” นายสุกิจกล่าว

## ระบุไม่ตอบโจทย์ตลาดทุน

นายสุกิจกล่าวว่า ในภาวะที่ดัชนีเคลื่อนไหว





# มติชน

Matichon  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: อังคาร 10 ธันวาคม 2562

ปีที่: 42

ฉบับที่: 15248

หน้า: 1 (ล่างซ้าย), 8, 9

Col.Inch: 170.97 Ad Value: 265,003.50

PRValue (x3): 795,010.50

ศิลปิน: สีสี่

หัวข้อข่าว: ปริมาณอย่างมีปรับ'ค่าแรงขึ้นราคาสินค้า-กระทบไม่ถึง1%

ในระดับ 1,550 จุด ซึ่งถือว่าเป็นระดับที่ต่ำมากทั้งในปี 2562-2563 ทำให้คาดว่าปี 2563 ดัชนีหุ้นไทยยังมีโอกาสปรับฟื้นตัวขึ้นได้ รวมถึงภาวะเศรษฐกิจในปี 2563 ยังเห็นโอกาสฟื้นตัวขึ้นทั้งเศรษฐกิจในประเทศและเศรษฐกิจโลก ทำให้การลงทุนในขณะนี้ถือว่ายังคุ้มค่าอยู่ โดยเฉพาะการได้ลดหย่อนภาษีเพิ่มขึ้นด้วย รวมถึง

ถึงการที่ประเมินว่าตลาดตราสารหนี้จะให้ผลตอบแทนต่ำด้วย ขณะที่ตลาดพันธบัตรรัฐบาลยังให้ผลตอบแทนสูงผลจากธนาคารกลางหลักทั่วโลกใช้นโยบายด้านการลดดอกเบี้ยนโยบายลง ทำให้สินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำได้ผลตอบแทนสูงขึ้น แต่ยังคงเชื่อว่าเหตุการณ์ลักษณะนี้จะไม่เกิดขึ้นต่อเนื่อง และในปี 2563 มองว่าผลตอบแทนจะปรับตัวลดลง

นายวิกิจ ธีรวรรณรัตน์ ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานวิจัย บล.บัวหลวง กล่าวว่า กองทุนเอสเอสเอฟเน้นหนักในเรื่องของการออม เพื่อให้เก็บเงินเอาไว้ใช้ในวัยเกษียณอายุ ทำให้กองทุนนี้จะไม่ตอบโจทย์ตลาดหุ้นโดยตรงได้มากนัก แม้ว่าเพิ่มการลดหย่อนภาษี 30% ก็ยังเป็นเงื่อนไขที่อาจจะไม่ได้ดีเท่าแอลทีเอฟเดิมทั้งหมด แต่ก็ยังดีกว่าไม่มีกองทุนใหม่ออกมา อย่างไรก็ตาม เอสเอสเอฟถือว่าตอบโจทย์นักลงทุนออมรุ่นใหม่ หรือบุคคลที่เริ่มต้นทำงาน เพราะ

สามารถลดหย่อนภาษีได้เพิ่มขึ้น

“กองทุนแอลทีเอฟเดิมอาจจะให้สิทธิประโยชน์ด้านภาษีกับผู้ฐานรายได้สูงมากกว่า ส่วนกองทุนเอสเอสเอฟผู้ที่มีฐานรายได้ต่ำจะได้ประโยชน์มากกว่า ยอมรับว่าเอสเอสเอฟตอบโจทย์นักลงทุนและนักลงทุนรุ่นใหม่ได้แน่นอน ซึ่งการถือครองที่มากกว่าของเดิมก็อาจช่วยสร้างวินัยในการออมได้ดีมากขึ้น แต่เนื่องจากที่ผ่านมา จะมีเม็ดเงินไหลเข้าแอลทีเอฟปีละกว่า 4 หมื่นล้านบาท เพราะกำหนดให้เลือกลงทุนในหุ้น แต่กองทุนเอสเอสเอฟไม่ได้มีข้อกำหนดในการลงทุน จึงสามารถลงทุนในสินทรัพย์ได้ก็ได้ ทำให้เชื่อว่าการลงทุนในหุ้นอาจถูกกดทอนลง แต่จะลดมาน้อยอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับนักลงทุน และผู้จัดการกองทุน แต่เบื้องต้นคาดว่าเงินที่ควรไหลเข้ามาในตลาดหุ้นไทย คงหายไปอย่างน้อย 2 หมื่นล้านบาทต่อปี” นายวิกิจกล่าว

# “จूरินทร์”วางแผนปี63 ลุยขายสินค้า18ประเทศ เร่งทำเอฟทีเอเปิดตลาด

## “จूरินทร์”วางแผนปี63

### ลุยขายสินค้า18ประเทศเร่งทำเอฟทีเอเปิดตลาด

**ผู้จัดการรายวัน360°** – “จूरินทร์” วางแผนทำงานปี 63 สวมบทหัวหน้าทีมเซลล์แมนลุยต่อ เตรียมนำคณะบุกขายสินค้าไทย เป้าหมาย 18 ประเทศ พร้อมเดินทางเร่งเจรจาเอฟทีเอที่ค้างอยู่ให้จบ หวังใช้เป็นประตูเปิดตลาดให้กับสินค้าและบริการของไทย บิงโอดีเยคยทำเอฟทีเอที่เอรายมณฑลกับจีน รายรัฐกับอินเดีย เพื่อให้เปิดตลาดได้เร็วขึ้น ยันโครงการประกันรายได้สินค้าเกษตร 5 ชนิด ยังคงเดินทางต่อ หลังปีนี้ทำจบครบหมดแล้ว เย็ม 11 ธ.ค.นี้ มาตรการเสริมช่วยชาวนา 3 โครงการ รอเข้า ครม.

อ่านต่อหน้า | 4

นายจूरินทร์ วัฒนวิเศษ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ เปิดเผยภายหลังการประชุมร่วมกับผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงพาณิชย์ ถึงแผนงานที่จะเดินทางในปี 2563 วานนี้ (9 ธ.ค.) ว่า ได้หารือเฉพาะงานที่เป็นหัวใจสำคัญที่ต้องการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม โดยในด้านการส่งออกปี 2563 มีแผนที่จะนำคณะผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์และภาคเอกชนเดินทางไปเปิดตลาดอย่างน้อยใน 16 ประเทศ ได้แก่ อินเดีย ญี่ปุ่น แอฟริกาใต้ ฮองกง จีน เวียดนาม ฝรั่งเศส อังกฤษ ตะวันออกกลาง รัสเซีย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ดินแดนเดนมาร์ก เกาหลีใต้ บังกลาเทศ มัลดีฟส์ และกัมพูชา เป็นต้น เพื่อผลักดันการส่งออกและสร้างโอกาสทางการค้าให้กับไทย

ทั้งนี้ ยังมีแผนที่จะผลักดันการเจรจาข้อตกลงการค้าเสรี (เอฟทีเอ) ที่ค้างอยู่ให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว เพื่อลดภาษีและใช้สร้างโอกาสในการส่งออกให้กับสินค้าและบริการของไทย โดยเฉพาะเอฟทีเอไทย-ตุรกี จะเร่งรัดให้เสร็จภายในกลางปีหน้า รวมถึงเอฟทีเอไทย-ปากีสถาน ไทย-ศรีลังกา ที่จะต้องเร่งรัดด้วย และยังมีเอฟทีเอที่จะเริ่มต้นใหม่ ทั้ง ไทย-สหภาพยุโรป (อียู) ไทย-อังกฤษ ไทย-ฮ่องกง และไทย-สมาคมการค้าเสรียุโรป (เอฟตา) ซึ่งประกอบด้วยสวีเดนและแลนด์ ลิกเตนสไตน์ ไอซ์แลนด์ และนอร์เวย์

“ได้มอบนโยบายให้ไปเริ่มต้นการทำเอฟทีเอรูปแบบใหม่ ที่จะลงลึกรายละเอียดหรือรายรัฐ ในประเทศที่เหมาะสมที่จะทำข้อตกลงพิเศษทางด้านการค้าและบริการระหว่างกัน เพื่อส่งเสริมการส่งออกให้สินค้าและบริการในเชิงลึกให้มากขึ้น เช่น อาจมีข้อตกลงพิเศษกับมณฑลบางมณฑลของจีน หรือทำกับอินเดียบางรัฐที่มีความเหมาะสม เพราะบางมณฑลบางรัฐ มีอำนาจเต็มในการดำเนินการทางเศรษฐกิจ ซึ่งจะทำให้มีการลดภาษีหรือมีความร่วมมือทางเศรษฐกิจได้เร็วขึ้น และเร็วกว่าการทำเอฟทีเอที่เป็นแบบทั้งประเทศ ซึ่งที่เรียกว่าเป็นเอฟทีเอรูปแบบใหม่ เพราะเข้าใจกันได้ง่าย แต่สุดท้ายจะเป็นความร่วมมือแบบไหน ก็อยู่ที่การขับเคลื่อน”นายจूरินทร์กล่าว ส่วนโครงการประกันรายได้สินค้าเกษตร 5 ชนิด ได้แก่

ข้าว ปาล์มน้ำมัน ยางพารา มันสำปะหลัง และข้าวโพด ก็จะมีการเดินทางต่อ เพราะเป็นนโยบายของรัฐบาล โดยขณะนี้ ได้จ่ายส่วนต่างไปแล้ว 4 ชนิด ส่วนข้าวโพด ซึ่งเป็นตัวสุดท้าย จะเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 11 ธ.ค. 2562 และจะจ่ายส่วนต่างได้วันที่ 20 ธ.ค.2562 ซึ่งหมายความว่าพืชเกษตรทั้ง 5 ชนิด สามารถดำเนินการได้ครบถ้วนเสร็จสิ้นภายในปีนี้ตามเป้า

อย่างไรก็ตาม กรณียางพาราที่ยังมีปัญหาในเรื่องกระบวนการตรวจสอบที่ค่อนข้างล่าช้า ซึ่งได้หารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ไปแล้ว โดยได้มีการปรับวิธีการตรวจสอบให้กระชับขึ้น คือ เปลี่ยนมาเป็นวิธีให้เจ้าของสวนเป็นผู้แจ้งข้อมูลว่าทำยางชนิดใด มีจำนวนพื้นที่ไร่ จากนั้นให้กักันหรือผู้ใหญ่บ้านคนใดคนหนึ่งให้การรับรองว่าเป็นความจริง และส่งข้อมูลให้กับ กยท. จากนั้น กยท. จะส่งข้อมูลให้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เพื่อโอนเงินส่วนต่างได้ทันที โดยคาดว่าเกษตรกรชาวสวนยางจะได้รับเงินส่วนต่างเร็วขึ้น และจนถึงขณะนี้ ได้มีการโอนเงินส่วนต่างให้กับเกษตรกรไปแล้วประมาณครึ่งหนึ่งของจำนวนเกษตรกรชาวสวนยางที่มีอยู่ทั้งหมด ส่วนผู้ถือบัตรสีชมพู ยืนยันว่าสามารถได้รับเงินส่วนต่างเช่นเดียวกัน

นายจूरินทร์กล่าวว่า ในวันที่ 11 ธ.ค.2562 จะมีการนำมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเข้าสู่การพิจารณาของ ครม. มีจำนวน 3 เรื่อง คือ การที่จะช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในเรื่องของต้นทุน, การช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าว และการชะลอการขายข้าว ที่จะมีการจ่ายเงินให้กับเกษตรกรทันทีที่ต้นละ 1,500 บาท หากเก็บข้าวไว้ 1-5 เดือน แต่ถ้าเป็นสถาบันเกษตรกรเก็บ สถาบันฯ จะได้ต้นละ 1,000 บาท เกษตรกรได้ 500 บาท และยังสามารถนำข้าวไปประกันขอสินเชื่อกับ ธ.ก.ส. ได้ 80% ของราคาตลาด โดยไม่เสียดอกเบี้ย ส่วนโรงสี ที่ไปกู้เงินมาซื้อข้าวเก็บสต็อก 2-6 เดือน ก็จะได้รับ การช่วยเหลือดอกเบี้ย 3%.

# ปรับนำร่อง "สลัมข้าว"



วางไม่ดีทั้ง "ทางใน" และ "ทางนอก"  
อาการส่อตวงตกขนาดที่รดน้ำมนต์แก้เคล็ดก็ไม่แน่จะเอาอยู่หรือไม่ กับชะตาของพรรคประชาธิปัตย์ที่ล่าสุดแว่วๆแกนนำระดับสูงทำเนียบรัฐบาลค่อมหมั่นไส้อีกเสบทันทีจากเหตุที่ ปชป.คุมเสียงตัวเองไม่ได้ ปล่อยาเขียวโหวตสวนมติวิปรัฐบาล แคมยังไม่เบรกลูกไล่อย่าง "เดอะคิก" นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช นำทีมแกว่งปากทิ่ม "บิกตู" พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม แบบรายวัน

ตบหน้าไป เกาะแข็งเกาะขาตีกันเต็มไป  
ฟอรัมเขียว เกลียดปลาไหล ชัง "บิกตู" แต่ขี้คอหาเสียง คุณเสปียงเลือกตั้งที่สำคัญประชาธิปัตย์มาถึงจังหวะที่นับแต้มขัวร์ๆไม่ได้ 50 กว่าเสียงแตกเป็นเสียงนับหัวแล้วอยู่กับฝั่งที่เอียงไปทาง กปปส.ของ "ลุงกำนัน" นายสุเทพ เทือกสุบรรณ โดยไม่เอากับนายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกฯและ รมว.พาณิชย์ และ "เดอะมาร์ค" นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ มีมากกว่าประมาณ 30 ต่อ 20

ถ้าหักดิบ เกลดที่พลแบ่งค่ายกันเมื่อไหร่  
พวกที่เอี่ยวซ่าเกินแค้น "หน้าตัก" โจทยาวบเลขก็แล้วกัน  
ตามสภาพการณ์ตัวเลขและความแข็งแกร่งของเสียง มันไม่คุ้มค่ากับการที่ทีมประชาธิปัตย์ปาดหน้าแก้ไ้ได้มาซึ่งกระทรวงเศรษฐกิจสำคัญ ทั้งกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรฯ

นี่ว่ากันตามเงื่อนไขสถานการณ์ "ทางนอก" ที่เห็นๆกันด้วยตาเปล่า  
และนั่นก็สอดคล้องกับนิมิต "ทางใน" ล่าสุด โทรวารินทร์ บัววิรัตน์เลิศ เจ้าสำนักสุโขโต จังหวัดเชียงใหม่ เจ้าของฉายาโทรที่อุปบุต "เพ่งกษิณ" ส่องญาณอ่านอนาคต

พี่น้องจะมีการปรับคณะรัฐมนตรีแน่นอน หลังปีใหม่ 3-6 เดือน โดยกลุ่มการเมือง พรรคการเมืองที่พยายามตีรวนเพื่อแสวงหาผลประโยชน์แสวงหาอำนาจที่ตนต้องการ เมื่อไม่ได้ก็มาตีรวน สร้างความวุ่นวายในรัฐบาล จะถูกไล่ออกไป เพื่อให้รัฐบาล "บิ๊กตู" เดินหน้าบริหารอยู่ยาว ตามเค้าลางเดาโผได้ไม่ยาก สถานการณ์มุ่งไปที่พรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งนั่นก็ล้อกับอารมณ์ของ "ลูกศิษย์" คนสำคัญของโหรที่อุปทูตอย่าง "บิ๊กป๊อก" พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รว.มหาดไทย ที่ขีด ปชป.กลางวงประชุม กรม.ด้วยน้ำเสียงหงุดหงิด

"ตอนที่พรรคประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาลผมก็ช่วยดูแลบ้านเมือง ทำให้มาตอนนี้พวกผมชนมาเป็นรัฐบาลแต่ทำไมพรรคประชาธิปัตย์ ทำแบบนี้ รัฐบาลบ้านเมืองขณะนี้เป็นอย่างไร"

ทางนอก ทางใน โดยเงื่อนไขสถานการณ์ ปชป.โดนต้อนเข้ามาคุมอำนาจตามสภาพบังคับเสียงของพรรคประชาธิปัตย์น้อยลง นับแต่มีข่าวรั่วไม่ได้เป็นจังหวะความชอบธรรมที่แกนนำรัฐบาลจะต้องเจรจาเวนคืนโควตาที่ปาดหน้าเค้กไป

ประชาธิปัตย์ไม่อยู่ในจุดที่จะต่อรองได้เหมือนตอนฟอร์มรัฐบาล พาณิชย์ เกษตรฯ ต้องกาย กระทรวงต้องลดลงจากเดิมแน่นอน แต่ด้วยฟอร์มเขียวของโคตรเซียนนี้หือประชาธิปัตย์อาจต้องใช้เวลาเยือกเย็น 3-6 เดือนหลังปีใหม่

แต่สุดท้ายไม่มีทางเลี้ยงเงื่อนไขที่บล็อกด้วยตัวเลข ส.ส.

ยิ่งเป็นอะไรที่วิเคราะห์จากข้อคิดที่โหรที่อุปทูตโยนทุ่นให้แปลความเป็นนัย

พรรคการเมืองชั่วคราวข้าม พรรคการเมืองบางพรรคที่เคยประกาศว่าจะไม่ร่วมสังฆกรรมแต่พอถึงเวลาจะหันหน้าพูดคุยจับมือเห็นห้องเพื่อชาติบ้านเมือง จัดสรรผู้คนมาร่วมกันไป ตอนนี้รอแค่เวลาเดินร่วมกัน ต้องรอให้ถึงเวลา ซึ่งคล้ายรัฐบาลแห่งชาติ แต่ก็ไม่ใช่รัฐบาลแห่งชาติเลยทีเดียว ขอให้รอดูสิ่งที่ตนพูดจะปรากฏขึ้น แล้วบ้านเมืองจะเดินไปได้ด้วยดี

งานนี้อาจไม่ใช่แค่ปรับ ครม. แต่มันส่อพัฒนาไปถึงขั้น "สลักชีว"

พลังประชารัฐตะมือกับเพื่อไทยคัดค้านด่านพวกตีรวน ในทางการเมืองไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้

ไม่อย่างนั้นวันนี้คงไม่มีสัญญาณไฟเขียวจากคูโบ ปล่อย ส.ส. "นกแล" พรรคเพื่อไทยให้แกนนำพลังประชารัฐรับไปป้อนกล้วยโดยฝากดูแลให้ดี

ไมตรีถูกยื่นถึงกันแบบไม่เป็นทางการ ผ่านการเชื่อมหลายจุด แกนนำระดับสูงในรัฐบาล "คอนเฟิร์ม" มีการต่อสายตีลคนแดนไกลผ่านตัวแทน

แผน "ตั้งไข่" รัฐบาลปรองดองเพื่อการเปลี่ยนผ่านประเทศ มีเค้าความจริง.

ทีมข่าวการเมือง รายงาน

## 'หอการค้า'ถก'เฉลิมชัย' ยกระดับเกษตรกรไทย

นายกสิณี สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยภายหลังการหารือร่วมกับนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่า หอการค้าฯ ได้มีการเสนอประเด็นที่ภาคเอกชนต้องการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรของประเทศ 5 ประเด็น ประกอบด้วย 1.การส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันและลดความเหลื่อมล้ำ 2.การแก้ปัญหาธุรกิจประมงและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง 3.กลุ่มพืชผัก ผลไม้ และสมุนไพรแปรรูป โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์จะร่วมกับสภาหอการค้าฯ ผลักดันการตรวจรับรองมาตรฐานสินค้าผลไม้แบบรับรองกลุ่มด้วยมาตรฐานภาคเอกชนให้สหกรณ์การเกษตร แก้ปัญหาส่งออกผลไม้ไปจีน 4.ยกระดับมาตรฐานโคเนื้อไทย เร่งรัดจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ และ 5.การประสานความร่วมมือระหว่างกัน จัดตั้งคณะกรรมการร่วมแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

นายเฉลิมชัยกล่าวว่า แนวทางที่หอการค้าไทยนำเสนอถือว่าสอดคล้องกับแนวทางของกระทรวงอย่างมาก ที่ผ่านมาได้เดินทางไปเจรจาหารือกับประเทศจีน โดยจีนจะผ่อนปรนกฎระเบียบหลายๆ อย่าง เชื่อว่าหลังจากนี้จะมีการค้าขายระหว่างกันมากขึ้น เป็นประโยชน์กับภาคการเกษตรของไทยมากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่แน่นอน